

15 – 17 ธ.ค. 57 น.7 (1)

รัฐดันราคายาง 60 บาท/กก. เดิมพันครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก



ทั้งจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ปัญหาหนักที่ต้องเผชิญคือการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวและยางพารา ซึ่งพืชเกษตรทั้งสองชนิดรัฐบาลชุดนี้ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัพละไม่เกิน 15 ไร่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาราคายางพาราตกต่ำค่อนข้างหนักที่สุดเนื่องจากราคาที่ขายได้ตกเพียง กก.ละ 40 บาทเศษ ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สสำรวจไว้ที่ กก.ละ 64 บาทเศษ

รัฐบาลชุดนี้จึงระดมออกมาตรการต่าง ๆ มากมาย กว่า 16 มาตรการ เพราะการช่วยเหลือชาวสวนครอบครัวละไม่เกิน 15,000 บาทยังไม่เพียงพอในการครองชีพ อาทิ การตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลอยสินเชื่อ

แก่สหกรณ์การเกษตรในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรวงเงิน 5,000 ล้านบาท การปลอยสินเชื่อให้สหกรณ์ 10,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่รัฐอุดหนุนเพื่อรับซื้อยางจากสมาชิก การปลอยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและสินเชื่อรับซื้อยางอีก 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยตั้งธนาคารออมสินมาปลอยสินเชื่อ อีกทั้งการปลอยสินเชื่อให้ชาวสวนยางไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษทำอาชีพเสริมเพิ่มเติม

ในขณะที่เดียวกันให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสงเคราะห์ปลูกยางใหม่แทนยางเก่าที่โค่น จากต้องปลูกประมาณ 76 ต้นต่อไร่ ก็เหลือ 40 ต้น/ไร่ เพื่อให้ชาวสวนมีพื้นที่ทำอาชีพเกษตรเพิ่มเติมในพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่

นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งกองทุนมูลนิธิกันชนประเดิมวงเงิน 6,000 ล้าน

บาท ให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) รับซื้อขายจากสหกรณ์แล้วส่งออกต่างประเทศ ไม่มีการเก็บสต็อกเหมือนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะดึงราคาภายในสิ้นปีนี้ให้ถึง กก.ละ 60 บาท

ส่วนเป้าหมายระยะกลางได้ร่วมกับ 2 ประเทศอาเซียนผู้ผลิตรายใหญ่คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พัฒนาคลาคกลางยางอาเซียนที่มีการซื้อขายส่งมอบจริง การเจรจาตั้งกองทุนมูลค่า 400 ล้านบาท ที่จะมีการลงขันจากเอกชนผู้ส่งออกยางไทย 200 ล้านบาท และภาครัฐอีก 200 ล้านบาท มาซื้อขายยางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) จุดมุ่งหวังของทั้งสองตลาดคือการคานอำนาจซื้อขายกับตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้าในจีนและญี่ปุ่นให้มีเหตุผลมากขึ้น

แต่ต้นลัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดกระแสข่าวว่า ชาวสวนยางหลายจังหวัดในภาคใต้เตรียมชุมนุมประท้วงรัฐบาลหน้าศาลากลางจังหวัดในวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา



15 – 17 ธ.ค. 57 น.7 (2)

มา เนื่องจากราคายางที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีประกาศจะตั้ง ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เมื่อต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาขึ้นเป็น กก.ละ 60 บาท ภายใน 2-3 เดือน แต่ราคายางแผ่นรมควันก็ยังไม่ถึงไหน ตกเพียง กก.ละ 50-52 บาทเท่านั้น ขณะที่ อ.ส.ย.ขายยางให้เงินได้ 2 แสนต้น ราคในตลาดไม่ค่อยขยับ เพราะ อ.ส.ย.ยังออกรับซื้อน้อย ทำให้ชาวสวนไม่พอใจ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐรับซื้อ กก.ละ 80 บาท หากราคายังไม่ถึงให้รัฐออกพันธบัตรจากราคาส่วนต่างแก่ชาวสวน คาดว่าปริมาณที่ยางจะออกสู่ตลาดก่อนถึงฤดูผลิตใบจะมีปริมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งจะใช้เงินประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท

ดร.อำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ จึงต้องเรียกประชุมคณะทำงานบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบที่มีผู้แทนจากชาวสวนยางกว่า 10 คนตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ผลการประชุมจะมีการส่งตัวแทนเกษตรกรเข้าไปเป็นกรรมการปฏิรูปที่ดินในร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อชาวสวนยางน้อยที่สุด ส่วนประเด็นการเปิดประมูลสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ผสมยางพาราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ที่ต้องการช่วยเหลือท้องถิ่น แต่มีผู้ชำนาญการเข้าประมูลเพียงรายเดียว ทำให้ต้องยกเลิกการประมูล เพราะผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยเรื่องพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี ชาวสวนยางต้องการให้แก้ระเบียบ ก็จะมีการนำไปศึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป

ขณะที่เรื่องการปรับโครงสร้างตลาดที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ต้องการให้ยังมีราคาเดียว มีมาตรฐานคุณภาพ นำหนักได้มาตรฐาน ตลาดซื้อ

ขายกระจายทั่วถึงและเชื่อมโยงกับตลาดกลางยางของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ตามเป้าหมายจะใช้เวลาพัฒนา 3 ปี ได้มีมติร่วมกันเร่งเวลาพัฒนาเหลือเพียงปีเดียว

แต่ประเด็นที่ถกกันไม่ลงตัวคือเรื่องราคา เพราะตัวแทนฝ่ายชาวสวนในคณะทำงาน

ต้องการให้รัฐรับซื้อ กก.ละ 80 บาท หากไม่ถึงให้รัฐออกพันธบัตรจ่ายตามส่วนต่างที่ไม่ถึงราคาที่ชาวสวนต้องการ แต่ทางดร.อำนาจ ปะติเส ยังไม่รับข้อเรียกร้อง เพราะต้องการดันราคายางให้ถึง กก.ละ 60 บาท ตามเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ ด้วยการระดมซื้อยางทุกประเภท จากเดิมตั้งเป้าซื้อยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เส้นทางการดันราคายางให้ถึง 60 บาท/กก.ภายในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้จะเหลือเพียง 8 บาท เพราะเงินได้ออกกฤษฎีกาการนำเข้ายางคอมปาวนด์หรือยางผสมสารเคมีที่เคยนำเข้าจากไทยปีละประมาณ 8 แสนตันจากไทย ด้วยการห้ามใช้ยางพาราผสมเกิน 88% จากเดิมใช้ได้ถึง 95% ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกไทยผลิตส่งออกได้ยาก การกดราคารับซื้อไม่ ยางจากที่เกษตรกรขายไม่ยางเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวฟ่อนละ 1.30 เมตร จาก 1,000 บาทเศษ เหลือ 300 บาท ทำให้ชาวสวนไม่มีแรงจูงใจในการโค่นยางแก่ ซึ่งผู้นำเข้าเงินเคยทำมาแล้ว หลังช่วงน้ำท่วมใหญ่ในไทย นอกจากนี้รัฐต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการช่วยกันดันราคารับซื้อเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ อ.ส.ย.ที่รับซื้อยอมร้อน ๆ หนาว ๆ ตามมาในการดันราคา รับซื้อสูง เพราะกลัวราคาตกต่ำหรือขาดทุน ในภายหลังเหมือนที่ผ่านมาก็ได้ ทำให้การลุยซื้อติด ๆ ขัด ๆ รัฐจะสร้างหลักประกันอะไรให้เจ้าหน้าที่บ้างในเรื่องนี้

ก.เกษตรประชุมเครือข่ายชาวสวนยางเร่งขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาาราคา

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 เวลา 10:45 น. ณ ฐญา เนตรหิน ช่าวรายวัน - คอลัมน์ : ช่าวใน
ประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมเครือข่ายชาวสวนยางสรุปประเด็นปัญหาแนวทางแก้ไข พร้อมเร่ง
ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราไปสู่การปฏิบัติ หวังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างรวดเร็ว

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้จัดประชุมเครือข่ายชาวสวนยางระดับเขต และระดับประเทศ กว่า 100
คน และการตอบปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรสถาบันวิจัยยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน
ยาง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยได้มีการสรุปประเด็นปัญหาและแนว
ทางแก้ไข ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลผลิตยางพารา การแปรรูป การตลาดยางพาราของ
สถาบันเกษตรกร ภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของรัฐบาล 16
มาตรการ

นายอำนวย กล่าวภายหลังการสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขว่า ในการดำเนินงานตาม
มาตรการต่าง ๆ นั้น จะมีการเจาะลึกและติดตามการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดอย่าง
ใกล้ชิด หากมีปัญหาในเรื่องขั้นตอนการดำเนินงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบจะต้องเร่งแก้ไขให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ส่วนกรณีเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย หรือติดขัดในเรื่องที่ระเบียบของมาตรการต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมนั้น จะนำเรื่อง
ดังกล่าวหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาหาทางแก้ไข ทั้งนี้ หากปัญหานั้นไม่เข้าเกณฑ์
ใด ๆ เลย แต่จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ก็จะทำนำปัญหาดังกล่าวมา
พิจารณาหาทางแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

อนึ่ง เครือข่ายชาวสวนยางได้สรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท ติดปัญหาที่ยังมีความล่าช้า และปัญหาของเกษตรกรที่มีสวนยางอยู่ในเขตที่ดินของ ส.ป.ก. และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง และ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ประสบปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงินสมทบของสถาบันเกษตรกร นอกจากนี้ เป็นปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำ และจำนวนสต็อกยาง พร้อมทั้งได้เสนอให้มีการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะการนำยางพาราไปใช้ในการลาดพื้นถนน เป็นต้น

นายอำนวยการ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาล 16 มาตรการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 2) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท (รายละ 15,000 บาท) 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม (รายละไม่เกิน 100,000 บาท) 4) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 5) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง 6) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท 7) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 15,000 ล้านบาท 8) โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 9) โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา 10) โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ/โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 11) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 12) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 13) โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 14) โครงการลดต้นทุนการผลิต 15) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง และ 16) โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ระยะสั้น สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรไร่ละ 2,520 บาท



13 ธ.ค. 57 น. 3 (1)

ข้อตกลง‘หาคดีใหญ่’ รัฐ-เอกชนก๊วกฤติราคายาง



**รัฐต้องมีนโยบายชัดเจน
สนับสนุนการใช้ยาง
ในประเทศเพิ่มขึ้น**

>บุญส่ง นันททอง

สุพิชฌาย์ รัตนะ

ขวแรกของการแก้ไขปัญหาราคา ยางพาราที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากเวทีพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่จังหวัดสงขลา จัดโดยทีวีดีจิทัล NOW 26 ได้สัญญาจะเปิดเวทีการพูดคุยหัวข้อ “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน” ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ราคาที่ยังร่วงหนัก นายสุพิชฌาย์ รัตนะ ประธานเครือข่ายสวนยางพาราจากทุกหน่วยงานร่วมกันแสดงความคิดเห็น จนนำมาสู่ “ข้อตกลง” ที่ว่าด้วย เรื่องของการจัดตั้ง “กองทุนยาง” หรือ Rubber Fund เกิดขึ้นที่หาคดีใหญ่ ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการ



**ไตรมาสแรกปีหน้า
โอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงมีมากขึ้น**

>เยี่ยม ถาวรโรฤทธิ์

ผู้จัดการ บริษัทเกิดวงศ์บัณฑิต จำกัด เปิดเผย ว่าหลังจากได้หารือกันในภาคเอกชนและรัฐบาล ล่าสุดได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา ราคาของพารา โดยผู้ประกอบการยางประมาณ 7 บริษัท ตกลงร่วมกันจะตั้ง Rubber Fund โดยลงขันรายละ 30 ล้านบาท และรัฐสมทบอีก 210 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 420 ล้านบาท เพื่อเริ่มซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ถือเป็นชาติ ครั้งแรกที่นำมาบอกที่หาคดีใหญ่ หรือเป็น “ข้อตกลงหาคดีใหญ่” ก็ว่าได้ โดยโครงการนี้เป็นครั้งแรกของไทยและของโลกที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างจริงจัง เนื่องจากเชื่อว่าราคาที่ยังตกต่ำนั้นผิดปกติ เชื่อว่าทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้ **หรือผู้ผลิตประเทศแก้ปัญหา** นายเยี่ยม ถาวรโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารบริษัทร่วมทุนยางพาราแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่ายางมีแนวโน้มการให้ราคาอาจ มีเสถียรภาพใหม่มากที่สุด ล่าสุดหน่วยงานรัฐ และเอกชนตกลงจะเดินทางไปประสานงาน กับประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาวและ พม่า เพื่อร่วมมือ แสดงพลังให้เห็นว่า ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ 7 ประเทศจับมือกันเพื่อกำหนดทิศทางตลาด การหรือครั้งล่าสุดกำหนดมาตรการ รักษาเสถียรภาพยาง คือ 1.ทั้ง 3 ประเทศใน กลุ่มต้องไม่ขายพื้นที่ปลูกยางช่วงนี้ และ 2.ให้ชะลอระบายส่งออกยางเพื่อให้มีการฟื้นตัว โดยบริษัทร่วมทุนจะเป็นผู้กำกับดูแลการ ระบายออกของยางทั้ง 3 ประเทศ โดยจะต้อง มีการแจ้งข้อมูลตัวเลขการส่งออกทุกเดือนว่า ส่งออกน้อยหรือมากเกินไปเพื่อให้เกิดสมดุล “วันนี้เราทุกชาติต้องร่วมกันสร้างความ เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วง ไตรมาสแรกปีหน้า โอกาสที่ราคาจะปรับตัว สูงขึ้นมีมากขึ้น” นายเยี่ยม กล่าว **หวังรัฐหนุนมาตรการใช้ยาง** นายบุญส่ง นันททอง นายกสมาคม สหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสถานการณ์ยาง ใช้นั้น คือประเทศไทย ไม่มียาง โดยเฉพาะยางแผ่นขาดตลาดอย่าง รุนแรง เนื่องจากชาวสวนยางหยุดกรีดยาง เพราะไม่คุ้มทุนจากราคาตกต่ำ และเป็นช่วง หน้าฝนในภาคใต้ ยางจึงมีปริมาณน้อยมาก โดยเชื่อว่าจะอีก 2 เดือนหลังจากนี้คือระหว่าง ม.ค.-ก.พ. ปริมาณยางที่ออกมาอาจไม่ถึง 4 แสนตัน และหากมีมาตรการช่วยเหลือมา สนับสนุนมั่นใจว่าราคาจะสูงขึ้น รัฐบาลจะต้องมีนโยบายชัดเจนใน การสนับสนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีการใช้ในประเทศแค่ 14% เท่านั้น มูลค่าแปรรูปการส่งออกและแปรรูปใน ประเทศใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะการส่งเสริม และนำร่องให้ส่วนราชการนำยางไปใช้เป็น ส่วนผสมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น นายอุทัย สอนเหล็กทรัพย์ ประธานสภา การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐต้อง ชัดเจนในมาตรการแก้ปัญหาบางส่วน



13 ธ.ค. 57 น. 3 (2)

เรียกร้องราคายางต้องว่ากันตามความจริง เพราะไม่ว่าจะซื้อเท่าไรจะเป็นลักษณะ การขึ้นตลาด ซึ่งราคาที่มีโอกาสในวันนี้คือ 60 บาท หลังจากนั้นต้องปล่อยให้ไปตาม กลไกตลาด

รัฐเร่งระดับราคายาง

นายสุวิทย์ รัตนพงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าจะพยายามยกระดับราคายางให้สูงขึ้น ในเดือนธ.ค. นี้ ผ่านระบบตลาดกลางยางพารา ของกรมวิชาการเกษตรทุกแห่ง หากไม่พอจะ ขยายไปยังสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยางทั่วประเทศที่มี 108 แห่ง เพื่อยกระดับราคาให้สอดคล้องกับราคา ตลาดล่วงหน้า ขณะนี้ไม่มีเงินทุนและการบริหาร จัดการพร้อม ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม โครงการก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบ ทันที มั่นใจว่าโครงการนี้จะสำเร็จทำให้ราคา ยางปรับตัวขึ้นแน่นอน

นายชยันต์ สังข์ไพฑูรย์ สมาเกษตรกร จังหวัดสงขลา กล่าวว่าปัจจุบันราคายางอยู่ที่ 32-36 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่ถูกลงมากและ เกษตรกรชาวสวนยางอยู่อย่างลำบาก เพราะ ต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ 65 บาท ดังนั้นราคา ที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่าต้นทุน เบื้องต้น รัฐบาลกำหนดราคาให้ 60 บาทนั้น พอรับได้ เพื่อประคองสถานการณ์ แต่หากเป็นไปได้ ราคาต้องสูงกว่าราคาต้นทุน 20-30% หรือ ประมาณ 70-80 บาทต่อกิโลกรัม

13 ธ.ค. 57 น. 14



โค่นยาง - ชาวสวนยาง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ต้องโค่นต้นยางพาราที่มีอายุ 5-10 ปีทิ้ง เพื่อขอรับเงินทุนจากสกย. ปลูกปาล์มน้ำมันแทน หลังราคายางพาราดตกต่ำ จนแบกรับภาระขาดทุนไม่ไหว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.

13 – 19 ธ.ค. 57 น. 14 (1)

พ.ร.บ.การยางฯไม่เห็นหัวชาวสวน



นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุม สนช. วันที่ 11 ธ.ค. 57 เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย

แม้จะมีเสียงคัดค้านจากเกษตรกรผู้ทำสวนยางมาก่อนหน้านี้ แต่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ก็ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระแรก ด้วยคะแนนท่วมท้น 174 ต่อ 1 เสียง เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา

เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ นายอานวย ปะติเสรมช. เกษตรและสหกรณ์ได้รายงานถึงหลักการและเหตุผลว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง จำเป็นต้องจัดให้มีองค์กรกลางคือ “การยางแห่งประเทศไทย” เพื่อรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร มีเอกภาพ เป็นอิสระ คล่องตัว ใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพ

ตามเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.นี้ จะมีการยุบเลิก 3 หน่วยงานเดิม คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์กรสวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบันวิจัยยาง แล้วโอนภารกิจของหน่วยงานที่ถูกยุบเลิกทั้งสาม ไปอยู่ใน “การยางแห่งประเทศไทย” หรือ กยท.ที่จะตั้งขึ้นมาใหม่

กยท.จะเป็นองค์กรนิติบุคคลและเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร เพื่อความเป็นเอกภาพของการทำงาน นอกจาก

นี้ ได้กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ กยท. ด้วย

การผ่านร่าง พ.ร.บ.การยางฯ ในวาระแรกอย่างสะดวกโยธิน แสดงว่า ชื่อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่ได้เข้าสู่สมัชชา สนช.ส่วนใหญ่เลย ทั้งที่แนวร่วมกัญชีฟชาวสวนยาง เพิ่งไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 พ.ย. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยเปลี่ยนมาใช้วิธีรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในราคา กิโลกรัมละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาลแทน เนื่องจากมาตรการแจกเงินให้เจ้าของสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชาวสวนยางทุกกลุ่ม ไม่ครอบคลุมคนกรีดยาง และชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยออกจากการพิจารณาของ สนช.

ก่อนหน้านี้ชาวสวนยางได้ช่วยกันยกร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เป็นร่างของเกษตรกรเอง เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว แต่กระทรวงฯ ได้โยนร่างฯ ของเกษตรกรทิ้งลงขยะไป และเอาร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ที่เคยทำไว้ในปี 2553 มาเสนอต่อ สนช.

ทั้งนี้ จุดไหวของร่าง พ.ร.บ.การยางฯ ฉบับที่รัฐบาลเสนอเข้า สนช.ก็คือ คำนิยามเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งใน



13 – 19 ธ.ค. 57 น. 14 (2)

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงคนกรีดยาง และชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ทั้งที่คนเหล่านี้ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ปลูกยางพารา (CESS) มาตลอด

แนวร่วมกู่ชีพชาวสวนยาง เสนอให้มีการนิยามคำว่า เกษตรกรชาวสวนยางเสียใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมคนทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และคนกรีดยาง และดำเนินการจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด เป็นการจัดตั้งให้กระบวนการของชาวสวนยางเป็นปึกแผ่น รองรับกับกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนชาวสวนยางจากทั่วประเทศ ที่จะต้องเป็นคณะกรรมการหรือบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยจำนวนเกินกึ่งหนึ่ง อีกทั้งคณะอนุกรรมการการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดในสัดส่วนของชาวสวนยางก็ต้องมาจากการเลือกตั้งจากชาวสวนยางด้วย ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ ต้องบรรจุอยู่ใน พ.ร.บ.การยางฯ

แนวร่วมกู่ชีพชาวสวนยางได้ขอให้นายกรัฐมนตรี ช่วยถอนร่าง พ.ร.บ.ฉบับของกระทรวงเกษตรฯ ออกจาก สนช.ทันที หากยังตั้งต้นต่อหลังจากวันที่ 25 พ.ย.ชาวสวนยางทั่วประเทศจะลุกขึ้นมาต่อสู้

แล้วผลก็ปรากฏว่า ชื่อเรียกร้องแนวร่วมกู่ชีพชาวสวนยางทั้งเรื่องการให้รัฐบาลรับซื้อยางกิโลกรัมละ 80 บาท และการถอนร่าง พ.ร.บ.การยางฯ ต่างก็ไม่ได้รับการตอบสนอง

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงชื่อเรียกร้องให้ถอน พ.ร.บ.การยางฯ ว่ายังไม่ถึงเวลาและยังสามารถปรับแก้ได้ เพราะยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการ ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน สามารถปรับแก้ได้หมด อย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่เข้าไปใน สนช. แล้วจะออกมาอย่างนั้น

วันที่ 9 ธ.ค. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิป สนช. กล่าวว่า สนช.จะรับหลักการร่าง พ.ร.บ.การยางฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษา ซึ่งวิป สนช. ได้พิจารณาข้อเสนอที่ตัวแทนชาวสวนยางได้ขอร่วมเป็นกรรมาธิการจำนวน 6 คน แต่ที่ประชุมอนุมัติให้มีกรรมาธิการเพียง 1 คน คือ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่วนอีก 5 คนที่เหลือให้เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการ

นั่นก็เท่ากับว่า ข้อเสนอจากฝ่ายเกษตรกรมีโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองน้อยมาก เพราะในกรรมาธิการมีเพียงนายประพัฒน์เสียคนเดียว อีกทั้งนายประพัฒน์เองก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงอีกด้วย แต่มีสีของนักการเมืองเข้ามาบงการอยู่ค่อนข้างมาก ในฐานะอดีตรัฐมนตรีเกษตรฯ ยุคทักษิณ ชินวัตร

จะว่าไปแล้ว หากย้อนไปดูที่มาที่ไปของร่าง พ.ร.บ.การยางฯ จะเห็นว่ามีความพยายามผลักดันมาเป็นสิบปีแล้ว โดยในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สมัยแรก ที่สถานการณ์การผลิตยางดีชะลอตัว ขณะที่ประเทศไทยมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางมากขึ้นตามนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 ล้านไร่ในปี 2549 และมีการคาดหมายกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่า ในปี 2555-2556 เมื่อผลผลิตยางออกมาเต็มที่ จะทำให้มีวัตถุดิบล้นตลาดได้ ซึ่งนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางแห่งประเทศไทย ได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันเมืองยางพารา และ พ.ร.บ.การยางแห่งชาติให้ออกมาโดยเร็วที่สุด เพื่อรองรับสถานการณ์นี้

แต่ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงปลายรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งแม้แต่แก้ปัญหาทางการเมืองให้ตัวเอง เพราะมีพฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น และประชาชนเริ่มออกมาขับไล่ ทำให้การเสนอร่าง พ.ร.บ.การยางฯ หยุดชะงักไป

ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีการนำร่าง พ.ร.บ.การยางฯ มาทำต่อจนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้สำเร็จ แต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นประจําในช่วงนั้น ก็ทำให้ พ.ร.บ.การยางฯ ยังไม่ผ่านสภาออกมา

ถึงยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีการนำร่าง พ.ร.บ.การยางฯ มาพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยมีหลักการไม่ต่างจากร่าง ๑ ที่ สนช.กำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ นั่นคือการยุบ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และจัดตั้ง กยท.ขึ้นมาเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ซึ่ง ครม.รัฐบาลยิ่งลักษณ์เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555

แต่ด้วยภารกิจ "พานายใหญ่กลับบ้าน" สภาผู้แทนฯ ที่มี ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยครองเสียงข้างมาก จึงมีมติไปผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อลบล้างความผิดให้ พ.ต.ท.ทักษิณ และยังไม่ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางฯ จนสภาถูกยุบไปเสียก่อน

สนช.ในยุคหลังการรัฐประหารโดย คสช.จึงรับมรดกการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางฯ ต่อ ซึ่งเนื้อหาในร่างก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนัก

เห็นได้ว่า แม้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางฯ จะมีเหตุให้ต้องชะงักมาโดยตลอด แต่ร่าง พ.ร.บ.การยางฯ ก็ยังคงได้รับการสานต่อมาอย่างต่อเนื่องทุกรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ หรือรัฐประหาร รัฐบาลภายใต้ระบอบทักษิณ หรือรัฐบาลประชาธิปัตย์ ที่อยู่คนละขั้วการเมือง

นั่นแสดงว่า กลุ่มผลประโยชน์ผู้อยู่เบื้องหลังร่าง พ.ร.บ.การยางฯ ไม่น่าในยุคไหน ต่างก็ยึดโยงอยู่กับอำนาจรัฐ และน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วไปแน่นอน

ชาวสวนยางตัวจริงจึงไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการนำเสนอเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.นี้อย่างที่เป็นอยู่ ■

13 - 19 ธ.ค. 57 น. 11 (1)



ขายยางได้เงินไม่พอซื้อปลาทุกกิน ลูกชาวสวนกรรมเพลิงถึงนายกฯ

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้ได้ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการขาดรายได้ เนื่องจากมาเกิดปัญหาขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ชาวบ้านจะมีช่วงเวลาออกกรีดยางน้อยกว่าช่วงปกติอยู่แล้ว

ที่ จ.ยะลา นายสมนึก หนูทอง เกษตรกรชาวสวนยางบ้านคลองทรายใน ต.ยูโป อ.เมืองยะลา กล่าวว่า ตอนนี้หากรัฐบาลช่วยพยุงราคายางให้ได้ก็โลกรั้มละ 70-80 บาท แล้วลดราคาน้ำมันให้ก็คงดี แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เช่นนั้น ราคาน้ำมันลดลงก็จริงอยู่ แต่ว่าราคายางพาราก็ลดต่ำลงด้วย

“ค่าครองชีพในแต่ละวันมันสูงมาก ราคาข้าวของในตลาดแพงขึ้น แม้แต่ซื้อปลาทุกในตลาดราคาก็โลกรั้มละ 100 กว่าบาท แต่ราคายางพารา 1 กิโลกรัมก็ไม่สามารถซื้อปลาทุกได้”

นายสุดิง แบนหาเฮฮิล ชาวบ้านพื้นที่เดียวกันบอกว่า ทุกวันนี้ให้เงินลูกไปโรงเรียนในเมืองวันละ 120 บาท ข้าวแกงก็จานละ 35-40 บาท เมื่อก่อนช่วงที่ราคายางยังไม่ลดลงขนาดนี้ ก็พอที่จะอยู่ได้

แต่ขณะนี้เดือดร้อนจริงๆ รถก็ต้องผ่อน รถคันนี้ก็ซื้อในช่วงรถยนต์คันแรกของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ขณะนี้ก็ขาดผ่อน 2 เดือนแล้ว ก็ต้องทยอยไปผ่อนเพียง 1 เดือน แล้วก็ถูกบริษัทคิดดอกเบี้ยเพิ่ม คิดค่าติดตามเพิ่มมากกว่าดอกเบี้ยเสียอีก

“ก็อยากให้รัฐบาลช่วยในเรื่องนี้ด้วย เพราะบริษัทเอาเปรียบมาก จ่ายซั๊กก็ปรับทันที อยากให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย” นายสุดิง ระบุ

ส่วนในจังหวัดปัตตานีลูกจ้างทำสวนยางหลายพื้นที่ได้เริ่มอพยพออกไปหาอาชีพอื่นๆ ทดแทน เช่น ไปขายแรงงานตามโรงงานต่างๆ เพื่อรับค่าแรงรายเดือนทำให้เจ้าของสวนยางพาราได้รับร้ายรายประสมปัญหาขาดคนงานทำสวนยาง

นางยี่มีละ หะยี่ต่อเลาะ เจ้าของสวนยางพาราในจ.ปัตตานี กล่าวว่า ราคายางตกต่ำทำให้คนในพื้นที่จำนวนมากกำลังตกงาน ขาดรายได้ และยังทำให้เกิดมีโจรชุกชุมมากขึ้นด้วย

ส่วนที่ จ.กระบี่ นายวินัย กองข้าวเรียบ ชาวสวนยาง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ กล่าวว่า ชีวิตความอยู่ลำบาก

13 - 19 ธ.ค. 57 น. 1, 9, 10 (1)



หลวงลุงมนต์เลื่อม มือบยางลูกอ้อ ทำทนายบักตุ๋

มนต์สะกดชาวสวนยางพาราของ “หลวงลุงกำนัน” ที่ขอโอกาสให้ “บักตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศให้อยู่ในความสงบราบคาบ คงความดีดีลึกลับเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะคนเรามันต้องกินต้องใช้จะให้กัมหนำรับราคาขาย 3 กิโล ร้อยบาท เห็นทีจะไม่ไหว

และในที่สุดเมื่อมนต์คาถาเสื่อม คนกันเองจำใจต้อง ก่อมือบเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาแก้ไขปัญหาราคายางก่อน จะอดตายกันทั้งบ้าน

ปัญหาราคายางตกต่ำเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมา และต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้จะมีมาตรการพยุงราคาออกมาเป็นระยะๆ แต่ก็แค่บรรเทาอาการเท่านั้น เมื่อมาประจวบเหมาะกับราคาน้ำมันในตลาดโลกตกลงอย่างฮวบฮาบ จึงเป็นปัจจัยจูงจูงราคายางให้ตั้งเทวหนัก ต่ำสุดในรอบหลายสิบปีเลยก็ว่าได้

แต่นั่นก็เป็นปัญหาที่ทำทนายและพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลทหารเป็นอย่างดีว่าจะสามารถบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในประเทศให้อยู่ดีกินอิ่มได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรที่มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฝนฟ้าและราคาผลผลิตที่ผูกไว้กับตลาดโลก

ว่ากันอันที่จริงแล้ว รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ถือว่า โชคดีที่เดียวที่ชาวสวนยางซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวใต้ รักและเคารพเชื่อฟังหลวงลุงกำนัน สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส. ซึ่งกล่อมให้ชาวสวนยางอยู่ในที่ตั้ง ไม่ออกมาประท้วงเรียกร้องรัฐบาลให้ทวงหน้าพะวงหลัง ในการสร้างบรรยากาศความสงบสุขในบ้านเมืองแม้ว่าราคา



ยางจะตั้งลงอย่างหนัก และพล.อ.ประยุทธ์ เคยปลั่งเปลอไล่ให้ชาวสวนยางเอายางไปขายที่ดาวอังคารมาแล้วถ้าอยากได้ราคาก็ไล่ละร้อย แต่ชาวสวนก็ยังใจเย็นอยู่ได้เป็นนานสองนาน

แต่สุดท้ายทนายกันไม่ไหวและไม่เห็นอะไรดีขึ้นเป็นการ แลกเปลี่ยนกับการอยู่นิ่งเฉย การเจรจาพูดคุยกันบนโต๊ะ ประชุมเพื่อหาทางออกไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญห ในเชิงรูปธรรม มีแต่ความล่าช้าติดขัด ซึ่งแม้กระทั่ง ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล หรือ “หม่อมอ้อย” รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ถึงกับออกปากเมื่อขึ้นตอน กฏระเบียบที่ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันการณ์ ทำให้ชาวสวนนัดหมายเตรียมพร้อมออกมาชุมนุมโดยไม่สนกฎอัยการศึก จนทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสั่งการลงมาให้แก้ไขปัญห อย่างเร่งด่วนเพื่อสยบมือบที่เตรียมชุมนุมใหญ่ในวันที่ 9-10 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา พร้อมกับเซ็นมาตรการ

13 - 19 ธ.ค. 57 น. 1, 9, 10 (2)



ตัวแทนชาวสวนยางที่มายื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาล

ช่วยเหลือให้ตกถึงมือชาวสวนยางโดยเร็ว

กล่าวสำหรับมาตรการที่หม่อมอุ๋ยนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 ที่จะเข้ามาช่วยซื้อยางพาราเพื่อดึงราคาขายให้สูงขึ้นสำคัญๆ คือ 1. ให้สหกรณ์เข้ามารับซื้อ ซึ่งมาตรการนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา 2. การให้องค์การสวนยาง (อสย.) รับซื้อ แต่มาตรการนี้มีขั้นตอนอนุมัติมากเหลือเกิน จึงเพิ่งเริ่มอนุมัติและลงมือซื้อจริงได้เพียง 10 วันเท่านั้น และ 3. กลุ่มน้ำยางซึ่งจะไปปรับซื้อน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมีขั้นตอนการอนุมัติยาวเช่นกัน

“หม่อมอุ๋ย” บ่นต่างๆ ว่า “ทั้ง 3 แรงนี้บังเอิญทำงานได้ไม่พร้อมกันอย่างที่ได้ออกไปตั้งแต่แรก ถ้าเสนอแล้วมีการอนุมัติตั้งแต่แรก ปานนี้ราคาขายพาราขึ้นไปแล้ว ดังนั้น ต้องให้เวลานิดหนึ่ง ที่ช้าเพราะติดขัดขั้นตอนเยอะ จนเบื่อบ้างเหมือนกัน บางทีผมก็เบื่อบ้าง ตอนนั้นหมดแล้ว ไล่จนขั้นตอนต่างๆ หมดแล้ว ผมไม่คิดว่าจะมีคำถามมากมายขนาดนี้ คำถามเยอะเหลือเกิน แต่คงไม่ได้ราคา 80 บาทตามที่เกษตรกรเรียกร้องหรือคงต้องค่อยๆ ซื้อไป ขณะนี้ยางออกน้อย ใครอื่นตลาดไว้ผมก็ไม่รู้ เพราะยางเคยออกทุกปี 4 ล้านตัน แต่ปีนี้จากการที่มีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจมาจนถึงสิ้นฤดูการผลิต ปริมาณยางออกมาเพียง 3 ล้านกว่าตัน น้อยกว่าความต้องการแน่นอน แต่ไม่เป็นไร เดี่ยวเราซื้อขึ้นให้ได้ ตอนนี้เร่งซื้อแล้ว เราต้องคุยกับชาวสวนยางให้เข้าใจว่าเรามีความตั้งใจ ก็จะเร่งซื้อให้มากขึ้น”

ทำให้สัมภาระของหม่อมอุ๋ย ไม่เพียงแต่อ่อนให้ชาวสวนยางอดใจรออีกสักนิด ขอเวลาและขอโอกาสให้รัฐบาลอีกสักหน่อยเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบการซื้อขายยางที่ซ้ำเติมปัญหาให้เลวร้ายลงอีกด้วย

ทว่า การที่หม่อมอุ๋ยโทษ “ไอโม่” ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ นั่น ดูเหมือนจะเป็นตรรกะที่ไม่สมเหตุผล และกลับกลายเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเสียด้วยซ้ำไป เพราะถ้ามีไอโม่จริงที่มีไอโม่ซึ่งเป็นคำที่ใช้แก้ตัวแบบขอไปที หม่อมอุ๋ยน่าจะมียาละเอียดของไอโม่ที่มากกว่านี้ ที่สำคัญคือจะมีไอโม่ที่โหมมาอันตลาดไว้ในขณะที่ราคาขายตกต่ำขนาดนี้

หรือหม่อมอุ๋ยจะหมายความว่า มีใครบางคนเก็บกักตนยางเอาไว้เพื่อรอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือแล้วถึงจะปล่อยผลผลิตออกมาสู่ตลาดเช่นนั้น

ขณะที่นายอำนาจ ปะติเส ร่มช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่คสช.แต่งตั้งให้เข้ามาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นภารกิจหลัก ก็ยอมรับว่า เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ราคาขายสูงขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 80 บาทตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร เพราะราคาน้ำมันดังส่งผลให้ราคาขายขึ้นช้า เมื่อยางสังเคราะห์มีราคาถูกและยังสามารถใช้แทนยางธรรมชาติได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยางสังเคราะห์กำลังไหลบ่าธรรมชาติอยู่ เป็นกลไกตลาดปกติ ส่วนจะมีการเก็บหรือซ่อนเร้นที่โหมอย่างไรยังไม่

13 – 19 ธ.ค. 57 น. 1, 9, 10 (3)



การประชุมของชาวสวนยางเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาคาดต่ำ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่

ข้อเท็จจริงตรงนั้นปรากฏ แต่ให้มีการตรวจสอบแล้ว
ปัญหาเรื่องราคายางพาราคาดต่ำที่กำลังเป็นอยู่นี้ ถึงแม้หลวงลุงกำหนดจะขอร้องให้ใจเย็น และรัฐบาล พล.อ.ประยูรฯ จะเข้มมาตรการออกมากช่วยบรรเทาปัญหา เช่น ระบายสินค้าแก่กันไว้ละพันไม่เกินรายละ 15 ไร่ อีกทั้งมีมาตรการที่รัฐบาลจะจัดหาแหล่งเงินปล่อยสินเชื่อแก่สหกรณ์และออสย.เข้าเพื่อมารับซื้อเพื่อลดราคายางให้เพิ่มสูงขึ้น แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นไปตามที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต้องการ ไม่ว่าจะป็นราคายางที่ยังไม่ขยับ แหล่งเงินที่จะนำมาช่วยเหลือที่ยังติดขัด ลามเลยไปถึงการยื่นขอเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบเรื่องอีกด้วย

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ **นายสุนทร รักรัตน์** ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ที่นำทีมเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 โดยมีนายอำนาจ ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ออกมารับหนังสือ มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อยางพาราภิโกรมละ 80 บาท โดยชดเชยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาล ประมาณการงบประมาณในการซื้อยางพาราแผ่นดิบชั้นสามไว้ที่ 1 ล้านตัน จนถึงฤดูปิดกรีด โดยชดเชยส่วนต่างภิโกรมละ 30-40 บาท เป็นเงินงบประมาณที่ออกเป็นพันธบัตร 30,000 - 40,000 ล้านบาท และรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินให้ชาวสวนยางจนกว่าจะครบกำหนดของพันธบัตร
อย่างไรก็ตาม เรื่องการออกพันธบัตรนั้น พล.อ.ประยูรฯ แสดงท่าทีเพียงแบ่งรับแบ่งสู้ โดยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่หากคิดว่ารัฐบาลจะต้องหาเงินมาอุดหนุน ถ้ามีเงินให้ได้หมด **“ขณะนี้เราจะเอาเงินมาจาก**

ไหน เงินส่วนต่างเท่าไร รัฐหรือไม่ ตอนนีรัฐบาลมีเงินงบกลางอยู่เท่าไร ถ้าใช้งบกลางไปเรื่อยๆ แล้วมีเหตุการณ์แรงกดดันอื่นๆ เกิดขึ้นมา จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ประเทศจะล้มละลายได้...” นั่นเป็นท่าทีของนายกรัฐมนตรี และเป็นอันคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า ข้อเสนอของเกษตรกรชาวสวนยางถูกปิดทึบไปอย่างไม่ไยดีไปเรียบร้อยแล้ว

ไม่เพียงแต่ขอให้รัฐบาลออกพันธบัตรหาเงินมาชดเชยส่วนต่างราคาเท่านั้น กลุ่มเกษตรกรที่นำโดยนายถาวร วรณกุล กรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชส.ยท.) ยังมีข้อเสนอการแก้ปัญหาเร่งด่วนคือ รัฐต้องตั้งเงินงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.ซึ่งเป็นเงินจากภาษีส่งออกยางพาราที่เก็บจากเกษตรกร หรือเงิน Cess ซึ่งสกย.ฝากแบงก์เพื่อกินดอกเบี้ยจำนวนกว่า 30,000 ล้านบาท โดยนำเงินส่วนนี้มาจัดตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์และวัสดุสำหรับลาดพื้นผิวถนน ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนายางพาราที่รัฐบาลวางไว้

ในมุมมองของแกนนำชาวสวนยาง มองว่า เราสามารถลงทุนได้เอง แต่หากจนถึงขณะนี้แล้วยังรอให้ประเทศอื่นมาลงทุนตั้งโรงงานแล้วให้เกษตรกรนำวัตถุดิบไปขาย เราก็จะพบปัญหาเดิมๆ อีก ประเทศเราสามารถลงทุนตั้งโรงงานได้เอง แต่ทำไมไม่ทำ เรามีมหาวิทยาลัยที่สอนนักศึกษาเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งระบบพวกเขาเรียนจบแล้วไปทำงานที่ไหน ทำงานอะไร จับใช้ใคร ปัญหาเรื่องยางยังมีส่วนที่จะต้องแก้ไขอีกมาก จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากไม่แก้ทั้งโครงสร้างก็จะมี

13 – 19 ธ.ค. 57 น. 1, 9, 10 (4)



ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ



นายอำนาจ ปะติเส รอมช.เกษตรและสหกรณ์

ปัญหาเรื่องราคาแบบนี้อยู่เรื่อยๆ คนที่ลำบาก และได้รับผลกระทบมากที่สุดทุกยุคทุกสมัยก็คือ เกษตรกร ในขณะที่ครอบครัวของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งดูแลเรื่องยางพาราโดยบริหารจากเงินภาษีของเกษตรกร กลับมีชีวิตที่สุขสบาย และไม่รู้สึกรับความเดือดร้อนอะไรเลย

ข้อเสนอของเกษตรกรชาวสวนยาง จะได้รับการตอบสนองหรือไม่ หรือจะถูกปิดทึบไปเสียหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกพันธบัตร หรือการเอาเงิน CESS มาลงทุนเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างยั่งยืน ขณะที่มาตรการอื่นๆ ของรัฐบาลก็ไม่ได้ผล ถ้ารูปการนี้ออกมาเช่นนั้น นับเป็นการสะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีฝีมือในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ

อย่างที่นายถาวร แกนน่านชาวสวนยางวิพากษ์วิจารณ์ว่า “มาถึงวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า องค์กร และบุคคลต่างๆ ที่รัฐตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสวนยางพาราอย่างเป็นระบบนั้นด้วยประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือวางแผนไปสู่ความยั่งยืนได้จริง”

การมองข้ามข้อต่ออย่างทะลุปรุโปร่ง ชาวสวนยางจึงลงความเห็นและมีข้อเสนอป้องกันว่า ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และนายปิณฑพงษ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ไขปัญหาราคายางผิดพลาด จึงขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาดูด้วยว่าควรให้บุคคลทั้งสองคนดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อหรือไม่

นอกจากข้อกังขาเรื่องความไม่มีฝีมือในการบริหารจัดการของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และราคาน้ำมันโลกดิ่งฮวบ ฤดูราคายางแล้ว ประเด็นสำคัญอีกเรื่องที่น่าเคลือบแคลงสงสัยก็คือ เล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้าส่งออกยางในเมืองกลุ่ม 5 เลือการยาง ที่นายสุนทร รั้งรงค์ แกนนากลุ่มแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เคยตั้งข้อกังขาว่าจ่ายผลประโยชน์ให้แก่นักการเมือง และข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯ เพื่อทำร้ายชาวสวนยางตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

ประเด็นนี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการยางมาชั่วชีวิต ก็ขอให้ คลสช. เชิญบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ 5 บริษัท หรือที่เรียกกันในวงการว่า 5 เลือการ



13 – 19 ธ.ค. 57 น. 1, 9, 10 (5)

ยาง เข้าไปพบด้วย เพราะตลอดเวลาที่ผ่านไปเวลามีปัญหา
ราคายางตกต่ำไม่เคยมีรัฐบาลได้ไปพูดถึงพ่อค้ารายใหญ่
กลุ่มนี้เลย ทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่รู้เรื่องการซื้อขายและราคา
ยางดีที่สุดใน เนื่องจากรับซื้อขายมากถึง 60% ของยางทั้ง
ระบบ หรือรับซื้อปีละกว่า 2 ล้านตัน จากผลผลิตปีละ
ประมาณ 4 ล้านตัน แม้ตอนนี้จะทราบมาว่า รมช.เกษตรฯ
ได้นัด 5 เลือกรายงเข้าพบแล้ว แต่คิดว่าอำนาจรัฐมนตรี
อาจไม่พอกดดันพ่อค้ามีเงินมหาศาลได้

สำหรับกลุ่ม 5 เลือบริษัทส่งออกยางของไทยซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันดีในวงการยาง คือ บริษัทไทยฮั้วรับเบอร์
จำกัด (มหาชน) บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด
(มหาชน) บริษัทเซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัททวงศ์
บัณฑิต จำกัด บริษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด
และบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO)

ถึงวันนี้ ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังดิ่งลงเรื่อยๆ นั้น
หมายถึงราคายางพาราก็จะดิ่งลงไปอีกเช่นเดียวกัน
การดิ้นรนของชาวสวนยางพาราในวันที่เวทมนตร์ของ
หลวงลุงกำนันเสื่อมลงแล้ว ได้แต่อดใจรอดูว่ารัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จะรับมือกับสถานการณ์ความเดือดร้อน
เรื่องปากท้องของชาวสวนยาง และรวมไปถึงประชาชน
ทุกหมู่เหล่าที่กำลังเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ข้าวของแพง ไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่

หรือว่ามนต์คาถา คสช. และกฎอัยการศึก ก็ถึง
คราวเสื่อมลงแล้วเช่นกัน ■

13 ธันวาคม 2557 น. 1, 12 (1)

รัฐ-เอกชนจับมือตั้ง กองทุนยาง

ประเดิมลงทุนอ่วม 420 ล้าน-เชื่อกันราคาโลละ 60บ.

ภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุนยาง
บนเวทีพลเมืองปฏิรูปเปิดทาร์หรือแก้
ปัญหายางพาราตกต่ำ 7 เอกชนลงขัน
สายละ 30 ล้าน รัฐอีก 210 ล้าน รวม
420 ล้าน เข้าซื้อยางในตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้า เชื่อกันสามารถดันราคา
ถึง 60 บาทต่อ กก.ได้ **อ่านต่อหน้า 12**

กองทุนยาง

ความคืบหน้าแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
ภาคเอกชนได้ร่วมภาครัฐตั้งกองทุนยางหรือรับ
เบอร์พินด์ เพื่อซื้อยางในตลาดล่วงหน้าดึงราคา
ยางขึ้น เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 ธันวาคม ที่
ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นาย
สุวิทย์ รัดนพงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อำนาจ ปะติเส)
นายอุทัย หลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคม
สหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นายเชิยม
ถาวรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทร่วม
ทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัด ทพ.พงษ์



■ เวทีพลเมือง ■ นายสุทธิชัย หนูเงิน ประธานเครือข่าย ร่วมงานเสวนาสัญจร "เวทีพลเมืองปฏิรูป" ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเสวนาเรื่อง "ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย" และ "อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน" ซึ่งหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจร่วมกับสถานีโทรทัศน์ NOW 26 ในเครือเนชั่น จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.



13 ธันวาคม 2557 น. 1, 12 (2)

ศักดิ์ เกิดวงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เกิดวงษ์ชัย จำกัด นายกิตติศักดิ์สมาคมยางพาราไทย และนายชยันต์ สังข์ไพฑูรย์ สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์พิเศษ นายสุทธิชัย ภูมื่น ประธานเครือข่ายเกษตรกรระหว่างการประชุมเสวนา “เวทีพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 10 หัวข้อ “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน” จัดโดย วีดิทัศน์ NOW 26 โดยมีการจัดตั้งกองทุนยาง (รับเบอร์ฟันด์) ระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเพื่อเข้าซื้อยางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจับมือกับระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาราคายาง โดยจัดตั้งเป็นกองทุนที่ทางรัฐบาลกับผู้ประกอบการร่วมกัน โดยรัฐบาลเอกชนจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมละ 30 ล้านบาท รวม 210 ล้านบาท และทางภาครัฐจ่ายสมทบเข้ากองทุนอีก 210 ล้านบาท รวมเป็น 420 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อยางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น

“เรากำลังจะส่งสัญญาณให้ตลาดโลกรู้ว่าราคายางในปัจจุบันเป็นราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะขณะนี้ในโรงงานไม่มียางแผ่นเลย นี่คือความเป็นจริง เพราะเกษตรกรบางส่วนหยุดกรีต ทำให้ผลผลิตลดลง ฉะนั้นเมื่อมีการดำเนินการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะเห็นราคายางที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 80 บาท ผมไม่กล้ารับประกัน แต่ถ้า 60 บาทมีโอกาส หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบกลไกตลาด” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว และว่าส่วนการดำเนินการของรัฐบาลที่เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทางรัฐบาลก็ทำควบคู่กันไป แต่การให้เป็นไปในลักษณะที่จับมือกันไม่ต้องประกาศ เพราะการประกาศมาตรการแก้ปัญหาบางมาตรการมีผลกระทบทำให้ราคายางตกต่ำเช่นที่ผ่านมาเรามีการประกาศขายยาง 210,000 ตันประกาศทุกครั้งราคายางลดลงทุกครั้ง ละ 5-10 บาทต่อกิโลกรัม ที่ผ่านมามีการประกาศขายยางไปแล้วกว่า 10 ครั้ง ราคายางลดลงทุกครั้ง

นายบุญส่ง กล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตยางลดลงเกิดจาก 2 เหตุผล คือ 1.ราคายางตกต่ำทำให้เกษตรกรหยุดกรีต และ 2.มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันผลผลิตยางลดลง ฉะนั้นการดำเนินการมาตรการกองทุนยางเพื่อซื้อยางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าก็จะทำให้ราคายางปรับขึ้นได้

“ในความเป็นจริงยางตอนนี้ผลผลิตลดลงในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ผลผลิตยางจะมีประมาณ

400,000 ตันเท่านั้น ซึ่งผลผลิตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จึงเชื่อว่าราคายางจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในปีหน้า” นายบุญส่งกล่าว และว่า ในขณะที่เดียวกันก็อยากฝากรัฐบาลในการดำเนินการสนับสนุนการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการใช้ในประเทศแค่ 14 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ด้วยการนำร่องให้ส่วนราชการนำยางไปใช้เป็นสวนผสม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เป็นการดำเนินการควบคู่กันไป

ด้านนายเชิมน กล่าว ว่า ในส่วนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัด ก็มีการประชุมร่วมกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพราคายางคือ 1.ให้ทั้ง 3 ประเทศไม่มีการขยายพื้นที่การปลูกยางในช่วงนี้ เพื่อลดปริมาณการผลิต 2.ให้ทั้ง 3 ประเทศ จะลดระบายนการส่งออกยาง โดยการส่งออกของทั้ง 3 ประเทศจะต้องมีการรายงานข้อมูลการส่งออกทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกของทั้งสามประเทศอย่างใกล้ชิด

ขณะที่นายอุทัย กล่าวว่า การดำเนินการของรัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในมาตรการต่าง ๆ เนื่องจากราคายางที่เป็นอยู่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ส่วนการเรียกร้องของเกษตรกรในราคารับซื้อยางที่ 80 บาทต่อกิโลกรัมต้องพิจารณาจากความเป็นจริงด้วย หากเรารับซื้อยางในราคา 80 บาทจะทำให้ยางประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามา เหมือนกับกรณีข้าวที่รับซื้อทุกเมล็ดจะเกิดความเสียหายอย่างมากมหาศาล ฉะนั้นการรับซื้อจะต้องดำเนินการในลักษณะการขึ้นราคาตลาด ซึ่งราคาที่ 60 บาทต่อกิโลกรัมเป็นราคาที่มีโอกาสเห็น หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด

ส่วนนายชยันต์ กล่าวว่า ราคาที่เป็นอยู่เป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ลำบากเพราะต้นทุนอยู่ที่ 65 บาทต่อกิโลกรัม ฉะนั้นราคาที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าราคาค้นทุน และต้องสูงกว่าราคาค้นทุนประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เกษตรกรเองก็ปรับตัว มีการปลูกฝักในสวนยาง เลี้ยงสัตว์ในสวนยาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายถมาว่า 60 บาท/กิโลกรัมอยู่ได้ไหม ก็ยังพอรับได้ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาค้นทุน

ด้านนายสุวิทย์ กล่าวว่า ในส่วนของรัฐบาลก็ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้โดยมีการเร่งดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การจัดตั้งกองทุนยางก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำควบคู่กันไปกับมาตรการอื่น ๆ ซึ่งทางรมช.เกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการทุกมาตรการและแนวทางที่ได้กำหนด

วันเดียวกัน นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายราคายางพาราในท้องตลาดให้กลับมายู่ระดับ 66 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงกลางปี 2558 จากปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท โดย สศอ.ได้เตรียมมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ ใน 3 ด้าน อาทิ การแก้ปัญหาวัตถุดิบต้นตอด้วยการจัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางวงเงิน 10,000 ล้านบาท การดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อขยายกำลังการผลิต ส่วนมาตรการสุดท้ายจะพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ เร่งส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางให้มีมาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางจังหวัดสงขลา พื้นที่ 1,197 ไร่ เพื่อส่งเสริมการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดโครงการเมืองยาง คาดดำเนินการศึกษาเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2558

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายอำนาจ ปะดิเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ รายงานหลักการและเหตุผลว่า ยางพาราและผลผลิตผลจากยางพารามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา การดำเนินธุรกิจ และจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยางจึงจำเป็นต้องจัดให้มีองค์กรกลางคือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร มีเอกภาพ เป็นอิสระ คล่องตัว และใช้ยางพาราและผลผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพ

ด้านนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สนช. ลูกจันทน์อภิปรายว่า ในพื้นที่ภาคใต้ปลูกยางพารามากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค



13 ธันวาคม 2557 น. 1, 12 (3)

อีสาน ทำให้มีพื้นที่ปลูกหลายล้านไร่แต่กลับไม่มีมาตรการดูแล ซึ่งราคายางพาราที่ติดกันว่าจะขณะนี้ 3 กิโลกรัมได้ 100 บาทนั้นทำให้เกษตรกรเดือดร้อน อยากให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงหรือประกันราคา 80 บาท

ขณะที่ นพ.เจดน์ ศิริธรรานนท์ สนช. อภิปรายว่า กยท.ต้องมีข้อมูลเพียงพอว่าจะขายพื้นที่ปลูกยางเพิ่มหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลเพียงพอจะไม่สามารถส่งเสริมเกษตรกรได้ ดังนั้นควรจัดทำโซนนิ่งด้วย เพราะหากไม่ดำเนินการที่จะส่งผลเสวร้ายต่อเกษตรกรเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนี้ ต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการส่งเสริมเกษตรกรว่าจะให้ปลูกยางพาราใหม่หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ไทยตกลงกับจีนในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางกทม.-หนองคาย ดังนั้นน่าจะเปิดโอกาสในการตกลงกับราบริตหรือการค้าหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จะตกลงกันได้ แต่เราก็ต้องกระตุ้นเตือนด้วย โดยใช้สัดส่วนยางพาราทำถนนซึ่งรัฐมนตรีต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายอำนาจ ชี้แจงว่า เป็นข้อสำคัญเชิงกฎหมายเชิงเทคนิคการรวมกฎหมายทั้ง 8 ฉบับไว้ที่เดียวกัน ต้องพยายามไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง เพราะหากทำกฎหมายไม่รอบคอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะแก้ไขยากในภายหลัง สำหรับประเด็นที่สมาชิกตั้งข้อสังเกตเรื่องกฎหมายควมรวมองค์กรภาครัฐที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางในขณะนี้เมื่อมี 3 องค์กร โดย 2 องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจคือ องค์กรสวนยาง (อสย.) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และอีก 1 องค์กรเป็นราชการคือ สถาบันวิจัยยางของกรมวิชาการเกษตร โดยทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวทำงานภายใต้กรอบการทำงานของตัวเอง ซึ่งอสย.เป็นหน่วยผลิต ทำโรงงานยางและค้าขาย เทียบเท่ากับเป็นหน่วยประกอบธุรกิจการค้ายางของรัฐ

ส่วน สกย.ทำหน้าที่ส่งเสริมทดแทนการผลิตเพื่อให้ต้นทุนต่ำลง ขณะที่สถาบันวิจัยทำหน้าที่วิจัย ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์ 5 % เรื่องนี้เราไม่ได้ควมรวมกิจการของภาคเอกชน เพราะเราไม่สามารถออกกฎหมายใด ๆ ไปบังคับเอกชนให้มาร่วมได้ แต่เรามีวัตถุประสงค์คือ เราจะร่วมกับเอกชน

จากนั้น ที่ประชุมมีมติในวาระ 1 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 174 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาจำนวน 25 คน

13 ธันวาคม 2557 น. 1, 11 (1)

170บริษัทเข้าร่วม-ดีเดย์พค.58 รับเบอร์ซีดี

ตั้งนิคมฯที่‘สงขลา’
พัฒนา‘แปรรูปยาง’
ได้ยื่นต่อโลละ80
รับ.รับตันราคา 60 บ.ล่าช้ากว่า
กำหนด (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

รับเบอร์ซีดี

รับ.ซีมีอบยางเข้าใจสถานการณ์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.๕๘๕๖ ภายใต้งานเปิดเผยถึงปัญหาข้อเรียกร้องกับปัญหาการขาดดุลการค้าของเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่า ต้องขึ้นมาตรการที่หน้าของนายอำเภอยะลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามใช้ทุกช่องทางชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล ส่วนหนึ่งมาจากร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ทำให้เกิดความชัดเจนว่าจะมีการทำความเข้าใจกันอย่างไร และใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง ในส่วนของรัฐบาลเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการ ขณะนี้ถือว่าทิศทางการพูดคุยดีขึ้น กลุ่มเกษตรกรจะชุมนุมหรือเรียกร้องต่างๆ เริ่มมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริง โดยเฉพาะราคายางโลก เพราะข้อเรียกร้องให้ได้ราคายางก็โลละ 80 บาทนั้น ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะราคาในตลาดโลกเป็นเช่นนั้น

รับตันราคา60บ.ล่าช้ากว่ากำหนด

“รัฐบาลกำลังพยายามโดยความร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการทำให้ราคายางไปถึงมือเกษตรกร 60 บาทได้ แต่อาจทำได้ล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกต่ำลง ส่งผลกระทบทำให้ราคายางเทียมถูกลง และลดให้ราคายางในตลาดโลกต่ำลงไปด้วย อยากให้เกษตรกรนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคายางเป็นมาตรฐานและชนิดเดียวกัน มาพูดคุยก็จะได้อยู่ดี ความช่วยเหลือและดูแลปัจจุบันค่อนข้างจะรวดเร็วขึ้น เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนและให้ความช่วยเหลือไปแล้วเกือบ 8 แสนราย คงเหลืออีก 6 หมื่นกว่ารายเท่านั้น ยังไม่ได้มาลงทะเบียน การดำเนินการต่างๆ ก็จะง่ายและรวดเร็วขึ้น ยอมรับว่าการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในพื้นที่ภาคใต้ มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจ รัฐบาลยินดีหากทุกฝ่ายช่วยกัน เพราะท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์ก็จะตกแก่เกษตรกรและประเทศ” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

สนช.พิจารณาพ.ร.บ.การยางฯ

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยนายอำเภอยะลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานหลักการเหตุผล จากนั้นสมาชิก สนช.ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง อาทิ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สนช. อภิปรายว่ายางพารามีพื้นที่ปลูกหลายล้านไร่ แต่ไม่มีมาตรการดูแลคุณภาพ ขณะนี้ 3 กิโลกรัมขายได้ 100 บาท อยากให้รัฐบาลแทรกแซงหรือประกันราคาให้เกษตรกรได้ 80 บาท ประเทศเพื่อนบ้านบางภาคได้ กำหนดไว้ว่าจะมีประเทศผลิตปาล์มน้ำมันของโลกหรือเด่นที่สุดในเรื่องนั้นๆ อยากให้การผลิตยางต้องกำหนดให้เป็นหนึ่งในอาเซียนว่า ถ้ายางพาราต้องประเทศไทย ทำไม่ถึงทำไม่ได้ จะต้องคิดว่าทำอย่างไรให้ไทยมีรายได้จากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆ ทำอย่างไรให้ยางเหมือนราคาข้าวไทยเคยครองอันดับหนึ่งของโลก

แนะเร่งใช้ยางพารามาทำถนน

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมช. อภิปรายว่า ต้องมีข้อมูลเพียงพอว่าจะขายพื้นที่ปลูกยางเพิ่มหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลเพียงพอ ก็ไม่สามารถส่งเสริมเกษตรกรได้ ควรจัดทำโซนนิ่งด้วย เพราะหากไม่ดำเนินการจะส่งผลเลวร้ายต่อเกษตรกรเหมือนทุกวันนี้ และต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการส่งเสริมเกษตรกรว่าจะได้ปลูกยางพาราใหม่หรือไม่ ขณะนี้ไทยตกลงกับจีนในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางกทม.-หนองคาย ก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการตกลงทำบาร์เตอร์เทรดหรือแลกเปลี่ยนสินค้า และต้องกระตุ้นคิมนต์โดยใช้สัดส่วนยางพารามาทำถนน เรื่องที่รัฐมนตรีต้องดำเนินการเร่งด่วน

ทั้งนี้ นายพรเพชรฝากให้คณะกรรมการศึกษาโดยเฉพาะตัว แทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างละเอียดและต้องตรวจสอบเรื่องเทคนิคทางกฎหมายด้วย เพราะต้องยกเลิกกฎหมายเก่ากว่า 8 ฉบับ เกรงว่าจะอาจทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้

‘อำนาจ’แจกรวม3หน่วยงานยาง

นายอำนาจชี้แจงว่า เป็นข้อสำคัญเชิงกฎหมายเชิงเทคนิคการรวมกฎหมายทั้ง 8 ฉบับไว้ด้วยกัน ต้องพยายามไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง เพราะหากทำกฎหมายไม่รอบคอบจะแก้ไขยากภายหลัง สำหรับประเด็นกฎหมาย ควบรวมองค์กรภาครัฐในอุตสาหกรรมยางขณะนี้ มีอยู่ 3 องค์กร โดย 2 องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจคือ องค์กรการสวนยาง (อสย.) สำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อีก 1 องค์กร เป็นราชการ สถาบันวิจัยยาง ของกรมวิชาการเกษตร ทั้ง 3 หน่วยงานนี้ทำงานภายใต้กรอบการทำงานของตัวเอง อสย. เป็นหน่วยผลิต ทำโรงงานยางและค้าขาย เทียบเท่ากับเป็นหน่วยประกอบธุรกิจการค้าขายของรัฐบาล ส่วน สถาบันวิจัยยาง ทำหน้าที่วิจัย ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์ 5 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นการควบ

13 ธันวาคม 2557 น. 1, 11 (2)

รมเป็นรัฐวิสาหกิจ บรรดาบุคลากร สันทัดพหุ มีมาตรการเกี่ยวข้องในการโอนย้ายถ่ายเทระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อเป็นหน่วยงานเดียวกับที่หน้าทำ ตามมาตรา 8

ไฟเขียว 174 เสียงรับหลักการ

นายอำนาจยกสำว่า ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ในชั้น คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาอยู่ใน กมธ.ด้วย การบริหารองค์การนี้ ถ้ารวมกันโดยไม่ปรับแนวคิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะวัตถุประสงค์กำหนดไว้ ข้อหนึ่งคือ เป็นองค์กรกลางจัดการยางพาราครบทั้งระบบ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยางพาราไทยเป็นผู้ส่งออกมาก แต่ที่ผ่านมาส่งออกในรูปวัตถุดิบ ยุทธศาสตร์การจัดการของประเทศ มาเลเซีย จะแปรรูปจากวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ถือเป็น การสร้างความสมดุล แต่กฎหมายฉบับนี้ชัดเจน นำกองทุนไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และจะขยับตัวจากการผลิตในชั้นเกษตรเป็นผู้อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการค้าและผลิตภัณฑ์ราคาสูง เช่น ยางล้อเครื่องบิน ความมั่นคงยั่งยืน เกิดขึ้นแน่นอน และไม่ติดด้วยการวิจัยพัฒนา

ทั้งนี้ภายหลังสมาชิก สทช. อภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมมีมติรับหลักการวาระ 1 เห็นชอบด้วยคะแนน 174 ต่อ 1 คะแนน จดออกเสียง 5 คะแนน โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 25 คน

ปิติพงศ์ เชนักแจง แก้ปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กชื่อว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” มีเนื้อหาถึงการแก้ไขปัญหาราคายางว่า มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางออกนอกเป็น 2 ส่วน คือ การแก้ไขปัญหาราคาในฤดูกาลผลิตปีนี้ กับมาตรการจะมีผลภายหลัง มาตรการที่มีผลในฤดูกาลผลิตปีนี้รัฐบาลวางไว้คือ 1.การสร้างมูลค่าเพิ่มที่ทันสมัย ให้มีการซื้อและระบายออกยางพาราในราคามัดตลาด ในช่วงที่ผลผลิตยางออกมาก เป้าหมายทั้งขยับใหม่ และขยับเก่าประมาณ 400,000 ตัน ต้องเร่งรัดการซื้อ ส่วนการระบายออกต้องค่อยๆ ระบายเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อราคายางในประเทศ และต้องจัดการให้มีที่เก็บยางเพียงพอกว่าอย่างใหม่ 2.การให้สหกรณ์ซื้อขายยางและปรับปรุงคุณภาพยาง เพื่อดึงอุปทานยางออกจากตลาดและดึงราคายางให้สูงขึ้น กำลังดำเนินการ 3.ความร่วมมือกับภาคเอกชนซื้อขายยางในตลาดจริงในราคามัดตลาด ที่เป็นธรรม และการเข้าแทรกแซงในตลาดล่วงหน้าเท่าที่เหมาะสมและจำเป็น 4.มาตรการให้สินเชื่อเพื่อซื้อน้ำมัน มาตรการให้สินเชื่อได้เริ่มแล้ว 5.เงินแสดงเจตนาจะมีซื้อยางอีก ถ้าตกลงได้

เร็วจะมีผลกับราคายางในฤดูกาลกรีตนี้ 6.ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางในการช่วยกันยกระดับราคาด้วยมาตรการต่างๆ การนำยางไปใช้ในการทำถนนกำลังเร่งดำเนินการ

ยันโลละ 60 บ.ปลาย ร.ค.-ต้น ม.ค.

นายปิติพงศ์ระบุว่า ขณะนี้กำลังผลักดันให้มาตรการต่างๆ คาดว่าจะทำให้ราคายางขึ้นสู่ระดับ 60 บาทต่อ กก.ในปลายเดือนธันวาคม 2557 ถึงต้นเดือนมกราคม 2558 อนึ่งเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไม่เกี่ยวกับเรื่องราคา เป็นมาตรการให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว สำหรับมาตรการที่มีผลภายหลัง ได้แก่ 1.สินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิต กว่าจะได้สินเชื่อปรับปรุงโรงงานและเริ่มผลิต ก็คงเป็นกลางปี 2558 เป็นอย่างรวดเร็ว จึงต้องเร่งรัด 2.เงินได้เคยมาลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ในไทยอยู่แล้ว แต่มีเจตจำนงจะลงทุนเพิ่มในไทยอีก และบางบริษัทก็ได้เริ่มหารือกับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แล้ว บางแห่งคงเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีหน้า 3.ผู้ใช้จ่ายประเทศอื่นๆ แสดงความจำนงจะมาลงทุนเช่นกัน 4.การปรับปรุงตลาดยาง 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) จะเริ่มภายใน 17 เดือน ทำให้ผู้ผลิตกำหนดราคาคาดตลาดได้ในระดับหนึ่ง

ชื่อนาคความ ต้องการ ยังสูง

นายปิติพงศ์ระบุว่า 5.การปรับโครงสร้างยางทั้งระบบ รวมถึง การเสนอกฎหมายการพัฒนาดาดเชื้อขายจริง การโค่นยางพาราเก่าเพื่อปลูกใหม่ การจัดระเบียบยางปลูกในที่ดินของรัฐ การฟื้นฟูอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ การให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตในสวนยาง การนำเทคโนโลยีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากยางพารา การสร้างตลาดยางสำหรับผู้ผลิตและความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ทันสมัยให้ผู้ผลิต การปรับปรุงตลาดซื้อขายล่วงหน้า ฯลฯ มาตรการเหล่านี้เริ่มปฏิบัติแล้ว แต่จะเกิดผลกับราคายางภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากมาตรการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สัญญาณทางการตลาดในช่วงปลายฤดูการผลิต (มีนาคม) จะดีขึ้นมาก และน่าจะเป็นปัจจัยทำให้ราคายางสูงขึ้น ยังเชื่อว่าการผลิตและการใช้ยางธรรมชาติในระยะสั้นยังอยู่ในสภาพสมดุล เพราะการผลิตปีนี้ลดลง สติ๊กลดลง และยังมีสัญญาณชัดเจนว่า อุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถจะลดลง ขณะเดียวกันเนื่องจากการระบาดขงโรคติดคอ เช่น อีโบล่า ทำให้ความต้องการงูมียางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ราคาจึงไม่อาจจะต่ำลงเท่าปัจจุบัน

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันที่ลดลงอาจมีผลต่อราคายาง แต่ไม่ทั้งหมด เพราะการทดแทนการใช้ยาง

ธรรมชาติโดยผลิตภัณฑ์จากยางสังเคราะห์ก็ใช้ไม่ได้ทุกกรณี คงต้องติดตามต่อไปว่า สภาพราคาน้ำมันตกต่ำจะเกิดขึ้นนานเท่าใด และต้องศึกษาสัดส่วนการใช้และการทดแทนระหว่างยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติอย่างจริงจัง

กอบกาญจน์ ชวนใช้ทำทางจักรยาน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว ว่า กระทรวงยังมีแนวคิดที่จะนำยางพารา มาเคลือบถนนในเลนปั่นจักรยานโดยเฉพาะ เพื่อนำยางพาราที่กำลังภาวะล้นตลาดมาตัดแปลงใช้งาน ส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของการช่วยเหลือระหว่างภาครัฐด้วยกัน ส่วนรายละเอียดต้องหารือกันอีกครั้ง และคาดว่าจะทำร่องได้ภายในต้นปี 2558

นายนิพิฏ์ อินทสมมติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า วันที่ 15 ธันวาคม เวลา 14.00 น. จะเดินทางขอเข้าพบ นายปิติพงศ์ ที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอทราบแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือชาวสวนยางพาราทั่วประเทศต่อไป

สตอ.ซีโลละ 66 บาท กลางปี '58

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สตอ.) กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายราคาคาดตลาดยางพาราให้กลับมามีอยู่ระดับ 66 บาทต่อ กก.โลกรัม ในช่วงกลางปี 2558 จากมาตรการรัฐบาลและแนวโน้มราคาน้ำมันโลกสูงขึ้น บนสมมติฐานราคาน้ำมัน 93 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากปัจจุบัน 60 เหรียญสหรัฐ และเศรษฐกิจโลกดีขึ้นทำให้ความต้องการใช้ยางเพิ่ม ส่วนมาตรการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดผ่านสินเชื่อ 2 โครงการคือ สินเชื่อเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการแปรรูปยางชั้นวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะซื้อบางส่วนเกินออกจากระบบ 2 แสนตัน มี 5 ธนาคาร คือ กรุงไทย กรุงเทพ ทหารไทย กลิกรไทยพาณิชย์ ร่วมปล่อยกู้ และสินเชื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 1.5 หมื่นล้านบาท เป้าหมายเพิ่มใช้ยางพาราอีก 3 แสนตัน มีธนาคารออมสินและกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รวมทั้ง 2 โครงการจะดูดซับยางเข้าระบบรวม 5 แสนตัน ทำให้ปริมาณการใช้ยางเพิ่มเป็น 1 ล้านตัน จะกดดันให้ราคาเป็นไปตามเป้าหมาย สินเชื่อทั้ง 2 โครงการ ดอกเบี้ย 5% รัฐบาลชดเชยให้ 3% และผู้ประกอบการชำระเอง 2% สินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทยรับผิดชอบสินเชื่อ 300 ล้านบาท เนื่องจากเป็นสินเชื่อเร่งด่วน

อุตสาหกรรมตั้งนิคมยางที่สงขลา

นายอุดมกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าโครงการ ด้านสินเชื่อ

13 ธันวาคม 2557 น. 1, 11 (3)

15,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินรับผิดชอบสินเชื่อ 4,500 ล้านบาท เนื่องจากเป็นสินเชื่อระยะยาว 10 ปี มีผู้ประกอบการสนใจแล้ว 19 ราย และผ่านเกณฑ์ธนาคารออมสินแล้ว 3 ราย และจะส่งต่อไปกระทรวงอุตสาหกรรมอนุมัติตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักร ยอมรับว่าจำเป็นต้องตรวจสอบละเอียดแม้จะทำให้การอนุมัติล่าช้า ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาตามมา

นายอุดมกล่าวว่า กระทรวงเตรียมใช้นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เพิ่มปริมาณการใช้อย่างในประเทศ เพื่อให้ผลผลิตกรีดยางได้คุณภาพมาตรฐานสากล และลดปัญหาคุณภาพประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงใช้มาตรการไม่ใช่อำนาจต่างๆ เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า พร้อมกับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยาง จ.สงขลา พื้นที่ 1,197 ไร่ เพื่อแปรรูปยางขึ้นต้น กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดโครงการเมืองยาง คาดว่าจะเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตสินค้าจากยางในรูปแบบใหม่ จากเดิมมีเพียงยางรถยนต์ ยางล้อยาง จะร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่งเสริมด้านการวิจัยให้ตรงกับความต้องการของเอกชน แสดงความสนใจแล้ว 170 ราย

ยางครั้งตระเวนแจกใบปลิว

ที่ จ.ตรัง นายสิงห์สยาม มุกดา เกษนนำเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สุโสะ อ.ปะเหลียน พร้อม จ.ส.ต.ยวีวัฒน์ เล็งนุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ตรัง เขตอ.เมืองตรัง และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนหนึ่ง ขับรถตระเวนไปตามเส้นทางพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา เพื่อแจกใบปลิวและรับฟังปัญหาแสดงสัญลักษณ์การเรียกร้องที่บริสุทธิ์ของชาวสวนยาง เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยที่ตลาดคลองปาง อ.รัษฎา มีบรรดาแม่ค้าและชาวบ้านนำช่อดอกไม้และผลไม้สดมามอบให้เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว จากนั้นนายสิงห์สยาม จะนำชาวสวนยางจังหวัดตรัง เดินทางไปสมทบกับชาวสวนยางพาราอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

นายสิงห์สยามกล่าวว่า การนัดชุมนุมของชาวสวนยางครั้งนี้ยังไม่มีประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีความพยายามสกัดกั้นจากหลายภาคส่วน โดยอ้างกฎอัยการศึกและเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถร่วมแสดงออกพลังบริสุทธิ์ ทั้งที่สามารถทำได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่ทุกคนจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไป และกำลังร่วมกับชาวสวนยางจังหวัดต่างๆ กำหนดทิศทางการต่อสู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้รัฐบาลแทรกแซงในราคา

ก็โลกร่มละ 80 บาท และยืนยันจะเข้าร่วมเวทีเสวนาปัญหาที่ทางจังหวัดตรัง มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคมนี้

เผยยาง5จว.ได้แห่ขายมาเลย์

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายทศพล ชวีญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดใต้ กล่าวว่า กรณีชาวสวนยาง จ.นราธิวาส นำยางพาราไปขายประเทศมาเลเซียนั้น ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้ง 5 จังหวัดใต้ ได้ขายยางนอกครบหมดแล้ว เนื่องราคายางสูงกว่าในประเทศ เป็นความฉลาดของเพื่อนบ้านรับซื้อยางในราคาสูงกว่าไทยมานานแล้ว โดยไทยส่งออกเป็นลำดับ 3 ของโลก ไม่ใช่เพิ่งมาขาย แต่มีมานานแล้ว แม้กระทั่งด้านสะเดามีรณำยางสดวิ่งเข้าออก ถึงขั้นให้ตัวแทนมารับซื้อยางในประเทศไทย แล้วไปส่งที่ด้านสะเดา สงขลา เพราะบริเวณนั้นมีโรงงานขนาดใหญ่

“เห็นด้วยกับการขายยางนอกระบบ ในเมื่อรัฐบาลไม่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างจริงจัง หลอกประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้เกษตรกรต้องช่วยเหลือตนเอง รัฐบาลบอกให้ อสย.รับซื้อยางก็เกิดปัญหาขึ้นมาจนได้ ผมได้รับการร้องเรียนมา 6-7 วัน การรับซื้อยางถึงขั้นตรวจอย่างละเอียด เจอตำหนิก็คัดออก กดราคาให้ตกลงอย่างมาก พฤติการณ์เช่นนี้ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่เมื่อมารับซื้อยางในครั้งนี้ กลับทำแบบถูกต้องตามระเบียบ มีรูปแบบต่างๆ นานา แม้กระทั่งการรับซื้อยางนำวันละบาทล่วงหน้า เพื่อให้พ่อค้ายางวิ่งตาม ก็ไม่เข้าท่า พ่อค้าจะซื้ออย่างไร ผู้หยุดรับซื้อให้ดีกว่าให้รัฐบาลวิ่งฝ้ายเดียว

“ก็กลายเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง สมควรทบทวนรัฐมนตรี รัฐบาลคิดแต่จะแก้ปัญหามาโดยนาคมนอกมารับซื้อยาง 5 ข้อที่เกษตรกรแนะนำ หยิบมาใช้ ดูอย่าง สหกรณ์นราธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา เกษตรกรทำงานเกี่ยวกับยางอย่างเป็นระบบ ซื้อขายกับจีนโดยตรงไม่ผ่านรัฐบาล วันนี้ราคายางอยู่ที่ กก.ละ 60 บาท เขายังอยู่ได้ เป็นสหกรณ์เข้มแข็ง แต่รัฐบาลกลับไม่สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการเอง แต่ให้เงินมาลงทุนสร้างอุตสาหกรรม” นายทศพลกล่าว

ประจวบหยุดกรี๊ดตั้งแต่.ค.แล้ว

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมดกล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกษนนำเครือข่ายชาวสวนยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือชาวสวนยางในพื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย ทำกินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าสงวนเขาไชยราช คลองกรูด และป่าสงวนป่าพุน้ำเค็ม หลายแสนไร่ ได้ยื่นข้อเสนอมอบให้รัฐบาลแก้ปัญหาตั้งแต่การชุมนุมใหญ่ของชาวสวนยางเมื่อเดือนตุลาคม 2556 แต่ไม่มีความคืบหน้า ขอให้

จัดตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้านเข้ามาตรวจสอบตามข้อเท็จจริง

นายสุทธิพล ฉลาดแพทย์ ผู้จัดการสวนยางขนาดใหญ่กว่า 700 ไร่ ในพื้นที่ ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้หยุดกรี๊ดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากแรงงานต่างด้าวรับจ้างกรี๊ดไปทำอาชีพอื่น หลังจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำวันจากปัญหาการขาดแคลนค่าส่วนมาตรการช่วยเหลือภาครัฐระยะสั้นจะช่วยเหลือราคายางก็โลกร่มละ 60 บาท เป็นไปได้น้อยมาก หากมีการปรับราคา ต้องดำเนินการก่อนหน้านี้นี้เพื่อให้มีผลกับการรวมตัวของเกษตรกร การปรับราคาเพิ่มผลประโยชน์จะตกอยู่กับกลุ่มนายทุนรายใหญ่ภายในประเทศไม่กี่ราย ส่วนข้อเรียกร้องให้ราคายางก็โลกร่มละ 80 บาท ถึงช่วงปีคหน้าภายในเดือนมีนาคม 2558 มีตัวชี้วัดว่าภายในเดือนธันวาคม ยางจะมีราคาถึง 60 บาทหรือไม่

ผู้ว่าฯเตือนอย่าเชื่อคำปลุกปั้น

นายจำลอง ดีทองอ่อน ผู้ประสานงานเครือข่ายยางพารา จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังมีข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลโดยให้กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ นิคมสหกรณ์ยางสะพานออกมารับรองแนวเขตในที่ดินทำกินเพื่อรับปัจจัยการผลิตจากรัฐบาลไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ หากไม่คืบหน้าในระยะสั้น ชาวบ้าน อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อยที่ไม่มีเอกสารสิทธิประมาณ 80% จะรวมตัวกันเรียกร้องอย่างจริงจังอีกครั้ง เนื่องจากชาวบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆ บางส่วนมีใบ ภท.5 โดยเสียภาษีห้องค้อการบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุกปี

นายวิระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า มีเกษตรกรในจังหวัดขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 5,694 ราย ตามโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 1,000 บาทต่อไร่ ไร่ละไม่เกิน 15 ไร่ รวมทั้งโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้นโยบายพัฒนายางพาราทั้งระบบ มีสถาบันเกษตรกร 3 แห่ง ขอสินเชื่อรวม 24.5 ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลเร่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศให้มากขึ้น ส่วนกรณีจะทำไร่ราคายางเพิ่มขึ้นต้องใช้เวลา ขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อคำยอปลุกปั้น ทำให้บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยจะเป็นการซ้ำเติมปัญหา

เลิกรับจ้างกรี๊ดทำก่อสร้างแทน

ที่ จ.สงขลา นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ กรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ชาวสวนยางพาราทางภาคใต้ตอนล่างกำลังรอโครงการรัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือ มีจำนวนมากยังไม่ถึง ตลอดจนกรณีรัฐบาลบอกว่าราคา

13 ธันวาคม 2557 น. 1, 11 (4)

ยางพาราจะมีทิศทางถึง 60 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น จะต้องประชุมกลุ่มพิจารณาและกำหนดทำที่ เพราะชาวสวนยางพาราภาคใต้ มีปัญหาเช่นเดียวกับทั่วประเทศ แต่ยังไม่โอกาสรัฐบาลทำงานต่อ

“นับเป็นครั้งแรกที่ชาวสวนยางพาราได้รับผลกระทบหนักที่สุด ทางกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดอยู่ที่ 34 บาท ต่อกิโลกรัม ขณะนี้ยางพาราเคลื่อนไหวอยู่ที่ 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาท ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและกรณีสวนยางพารา ราคาลดจากราคาไร่ละ 350,000 บาท เหลือไร่ละ 150,000 บาท เป็นไปตามกลไก แต่ชาวสวนจำเป็นต้องขายสวน เมื่อลูกไม่มีเงินไปโรงเรียน รดถูกยึด บ้านถูกยึด โจทย์สำคัญของทิศทางยางพาราขณะนี้ ราคาน้ำยางสดถูกกำหนดโดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางสดเป็นหลักกันทั้ง ยางรมควีนโกลด์ลาดโลกเป็นผู้กำหนดราคา โดยเฉพาะบริษัทรายใหญ่ไม่กี่บริษัทเป็นผู้ครองตลาดโลก” นายสมพงษ์ศักดิ์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ชาวสวนทยอยเลิกอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา หันไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสีกวน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โรงงานก่อสร้างและแรงงานบริการทั่วไป ในพื้นที่ จ.พิจิตร สงขลาและภูเก็ต

อบจ.สงขลานำร่องทำถนน

นายเจือ ราชสีห์ อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ปัญหาเร่งด่วนคือ รัฐบาลทำเรื่องอย่างไร้ประสิทธิภาพ นายกฤษฎาฉายโอกาสในการเดินทางไปพบกับผู้นำ นำเรื่องยางพาราไปพูดคุยกับผู้นำประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ 3-4 ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน รวมทั้งออกคำสั่งให้หน่วยงาน ราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะก่อสร้างถนนต้องใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมด้วย แม้ราคาจะสูงแต่เป็นการช่วยชาวสวนยางได้ระดับหนึ่ง ในระยะยาวผลักดันเมืองยางให้เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมผลงูให้เร็วที่สุด รวมทั้งทบทวนติดต่อกับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ให้มากที่สุด

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา กล่าวว่า มีทางเดียวคือการใช้ยางพาราผสมทำถนน แม้มีราคาสูงกว่าปกติ แต่เป็นการเยียวยาชาวสวนยางพารา ที่ประชุมนายก อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้รับแนวคิดนี้ไปปฏิบัติแล้ว อบจ.สงขลาเป็นแห่งแรกนำร่องทำถนนสายบ้านเกาะหมี่ อ.หาดใหญ่ ระยะทางยาวประมาณ 2.5 กม. พร้อมบูรณาการนำ มติผ่านสภาไปแล้วจะดำเนินการช่วงต้นปี 2558

เอกชนลงขันร่วมรัฐซื้อล่องหน้ำ

ทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการเสวนา อนาคตยางพาราไทยจะไม่

ทางไหน นายปรีชา สุขเกษม แกนนำชาวสวนยางจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ชาวสวนยางเดือดร้อนอย่างหนัก วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จากรายได้หายไป 3-4 เท่าตัว เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำทำให้ชาวสวนยางบางรายยอมขายไม้ยางพาราทั้งที่ยังไม่ครบกำหนด บางรายนำที่ดินสวนยางพาราไปขายฝาก เนื่องจากมีภาระหนี้สินผูกพัน ขณะที่ราคายางกลับไม่มีอนาคต จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา ขอให้ยางแผ่นดิบมีราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 80 บาท

ทันตแพทย์พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิตกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกิดวงศ์บัณฑิต จำกัด กล่าวว่า หลังจากนี้ทิศทางราคายางพาราจะปรับตัวขึ้น ผู้ประกอบการยางพาราไทย 7 ราย จะลงขันกันรับซื้อ 30 ล้านบาท รวม 210 ล้านบาท ร่วมกับภาครัฐอีก 210 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนครั้งแรกของโลก เพื่อชี้ให้โลกเห็นว่าราคายางพาราขณะนี้ เป็นราคาที่ผิดปกติ จะใช้เงิน 420 ล้านบาทเข้าซื้อยางในตลาดล่วงหน้า เพื่อช่วยยกระดับราคา ในระยะสั้นเชื่อว่า จะเห็นยางในราคากิโลกรัมละ 60 บาท จากนั้นราคาจะขึ้นไปตามกลไกการตลาดอย่างแท้จริง

อดีตรมช.เกษตรฯชี้ยางไม่ล้น

นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ราคายางตกต่ำ ทำให้เกษตรกรสวนยางเดือดร้อนทั่วประเทศ ขณะนี้ยางไม่ล้นตลาด ยังเป็นที่ต้องการของโลก แต่เกษตรกรยังกรีดยางขายได้ แต่ไม่คุ้มทุน อยู่ย่ำมือจึงแต่ตลาดโลก ทำให้พ่อค้าจีนกดราคา ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ต้องจับมือมาพูดคุยกันหาวิธีการคงราคายางเอาไว้ได้ ขณะการส่งออกสักกระยะ จะทำให้ตลาดโลกต้องการ ราคาจะขึ้นเอง รัฐบาลต้องสนับสนุนให้แต่ละแห่งสร้างโรงงานแปรรูป เป็นยางแผ่นรมควัน ขณะการขยายและส่งออกสักกระยะ เพราะประเทศจีนยังมีความต้องการใช้ยางจำนวนมาก ถ้าไม่มียางสดติด โรงงานจะแข็งทำให้ราคายางขึ้นโดยอัตโนมัติ ที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินเป็นจำนวนมาก แต่วิธีการไม่ถูกต้อง ต้องให้องค์กรมาซื้อขาย ซ้อมาขายไป การกระตุ้นราคาไม่เกิดขึ้น ต้องแปรรูป ตลาดโลกยังต้องการ

“รัฐบาลควรอนุมัติเงินกู้ผ่าน อ.ก.ส. ถิ่นระบบ อ.ก.ส.เคร่งครัดมาก เงินจะไม่ถึงเกษตรกร ต้องระงับกฎเกณฑ์บางอย่าง อนุมัติปล่อยเงินกู้ ยังแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะมีกฎเกณฑ์มาก สหกรณ์ไม่มีเงินทุน เรือบรรทุก อ.ก.ส.ไม่ยอมให้กู้ รัฐบาลไม่ให้ความมั่นใจให้ อ.ก.ส.กู้ยืม อย่างไรก็ตาม ต้องชะลอการขนานนำผู้ส่งออกรายใหญ่ไม่ถึง 10 รายมาคุยกัน และปัญหาดอกเบี้ย การกู้เงิน รัฐบาลช่วยลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรด้วย” นายศุภชัยกล่าว

อำนาจเจริญหวั่นเจ็งไม่กล้ากรี๊ด

ที่ จ.อำนาจเจริญ นายประเสริฐ จันทะโสม ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านนาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ตนปลูกยางพาราและกรี๊ดแล้วจำนวน 40 ไร่ ประสบปัญหาขาดทุนย่อยยับ การขายราคากิโลกรัมละ 40 บาท เป็นยางแผ่นชั้น 3 อยู่ไม่ได้ เพราะต้องจ้างคนกรี๊ดยาง จ.อำนาจเจริญมียางพาราพร้อมกรีดกว่า 100,000 ไร่ แต่ไม่มีใครกล้ากรี๊ดยาง เพราะขาดทุน ขณะที่บางรายปลูกยางมาได้ 1-2 ปี แล้วนำรังไรทั้งหมด ก่อนหันไปปลูกมัน ปลูกอ้อย ปลูกถั่วลิสงแทนแล้ว

“ประธานกลุ่มผู้ปลูกยางพาราอำนาจเจริญ จะทำหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเพิ่มราคายางพารา โดยจะยื่นผ่าน หวจ.อำนาจเจริญ ในอีกวันสองวันนี้ หากราคายางยังตกต่ำอยู่” นายประเสริฐกล่าว

นายชัชชัย สินไชย ประธานกลุ่มผู้ปลูกยางพาราจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า อำนาจเจริญมีพื้นที่ปลูกยางพาราพร้อมกรีดกว่า 200,000 ไร่ ขณะนี้ประสบปัญหาขาดทุนย่อยยับ บางรายเลิกทำหันมาปลูกอ้อย ปลูกถั่วลิสง บางรายยังรอราคายาง อย่างไรก็ตาม ตนไม่อยากให้รัฐบาลส่งออกยางพารามากนัก แต่ให้ประเทศไทยผลิตยางใช้เองเช่น ทำโรงงานผลิตรองเท้า ผลิตยางรถยนต์ ดึงว่าส่งออก โดยให้แต่ละจังหวัดสามารถนำยางไปผลิตเป็นเครื่องใช้สินค้าที่จำเป็นแก่ชีวิตประจำวัน แล้วยางพาราจะมีราคาแพงขึ้น



13 ธันวาคม 2557 น. 1, 16 (1)

ราคาขายดิบหวัดอีก แยกว่าเชบป้อหวัด

ราคาขาย □ ต่อจากหน้า 1

88 บาท เหลือ 85 บาท ส่วนมาตรการรัฐที่
ทุ่มงบลดดอกเบี้ย 6,000 ล้าน เข้าแทรกแซง
ราคาไปเมื่อ 8 วันก่อนส่อเค้าเหลว มีอบ
เครือข่ายสวนยางภาคใต้ตอนล่างเริ่มซบเซา
ร่วมแจมบุกทวงถาม “นายกฯ คู่” หลังปีใหม่
ขณะที่ “สศอ.” ฟันโกดังไม้เด็ดคั้นราคา
ยางปี 58 ขึ้น กก.ละ 65 บาท เพิ่มปริมาณใช้ยาง
อีกปีละ 5 แสนตัน เป็น 1 ล้านตัน พร้อมเพิ่ม
การส่งออกยางแปรรูปขึ้นเป็น 20 เปอร์เซ็นต์
ด้าน “สนช.” รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การ
ยางฯ ให้ตั้ง “กยท.” พร้อมยุบ อสย.-กยส.-
สมาคมวิจัยาง แนะใช้เทคนิค “บาร์เคอร์
เทรค” กับมังกรจีนแลกเปลี่ยนสินค้า-รถไฟ
รางคู่

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายสมพงษ์
ราชสุวรรณ กรรมการเครือข่ายชาวสวนยาง
ภาคใต้ตอนล่างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
ขณะนี้ชาวสวนยางพาราภาคใต้ตอนล่างอยู่
ระหว่างรอลงมือการที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่มาไม่ถึง
รวมทั้งยังให้ความหวังว่าจะผลักดันราคายาง
ให้พุ่งขึ้นไปถึง 60 บาทต่อ กก.ภายในช่วงสิ้น
ปี แต่พบว่าจนถึงขณะนี้ราคายางพารายังตกต่ำ
ลงทุกวัน โดยทางกลุ่มจะมีการประชุมเพื่อ
กำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวและทวงถาม
มาตรการความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลในช่วง
หลังปีใหม่นี้

“ชาวสวนยางมีปัญหาเช่นเดียวกัน
ทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ที่ชาวสวนยางได้รับผลกระทบหนักมากที่สุด
ขณะนี้ทางกลุ่มรับซื้อไปยังสศอ.อยู่ที่ 34 บาท
ต่อ กก.หรือพุ่งง่าย ๆ เป็นภาษาชาวบ้านว่า 3
กิโล 100 แต่ถึงอย่างไรเกษตรกรก็จำเป็นต้อง

ขายแม้รู้ว่าขาดทุนก็ต้องยอม เพราะถูกไม่มี
เงินไปโรงเรียน รถและบ้านจะถูกยึด ทำให้คน
รับจ้างกรีดยางต้องเลิกอาชีพไปทำงานโรงงาน
ก่อสร้าง หรืองานบริการกันเกือบหมด โดยเฉพาะ
จังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เนื่องจาก
รายได้จากการกรีดยางไม่พอเลี้ยงครอบครัว
แม้แต่เจ้าของสวนยางก็ยังไม่เต็มใจกรีดยาง
เพราะจากที่เคยมีรายได้กวันละ 4,000-
5,000 บาท ในช่วงที่ยางราคา กก.ละ 80-100
บาท แต่ตอนนี้มีรายได้แค่ 200-500 บาท จน
ไม่พอจ่ายค่าจ้างให้คนกรีดยาง ทำให้เดือนร้อน
กันทั่ว” นายสมพงษ์ กล่าว

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่
ผ่านมา รัฐบาลจะใช้เม็ดเงินจากกองทุนรักษา
เสถียรภาพราคายางจำนวน 6,000 ล้านบาท
จากวงเงิน 2 หมื่นล้านบาทไปแทรกแซงราคา
ยาง รับซื้อในราคาถนัดตลาด เพื่อพยุงราคาและ
ดันราคาให้ขึ้นไปอยู่ที่ กก.ละ 60 บาทก่อน
ถึงสิ้นปี แต่พบว่ากรดำเนินการดังกล่าวยังไม่
มีผลต่อราคายางในตลาดแต่อย่างใด อีกทั้ง
ทั้งสถานการณ์ราคายางยังลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยยางสดสับดาห้ที่แล้วอยู่ที่ราคา กก.ละ
38 บาท แต่ขณะนี้ราคาง่วงลงมาอยู่ที่ 34-35
บาทต่อ กก.เท่านั้น

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภา
กิติบัญญัติแห่งชาติ (สช.) โดยนายพรเพชร
วิจิตรชลชัย ประธาน สช. เป็นประธานพิจารณา
การร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ....
ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายอำนาจ
พดิเส รรมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงหลัก
การเหตุผลว่า จะเสนอให้มอบศก.กลาง คือ การ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อรับผิดชอบ
ดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของ
ประเทศอย่างครบวงจร ทั้งปฏิรูประบบ วิจัย
พัฒนา รักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา

และจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยางและผู้
ประกอบการยาง ทั้งนี้ หากร่าง พ.ร.บ.ดัง
กล่าวผ่านการพิจารณา ก็จะมีการยุบองค์กร
ภาครัฐที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาง 8 องค์กร
ประกอบด้วย องค์กรสวนยาง (อสย.) สำนัก
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) และ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มาควบรวม
อยู่ใน กยท.เพียงองค์กรเดียว

จากนั้น สมาชิก สช.ได้อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.การยางฯ กัน
อย่างกว้างขวาง อาทิ นายโพธิ์ นราพิทักษ์กุล
กล่าวว่า ยอกายให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงหรือ
ประกันราคายางที่ กก.ละ 80 บาท เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร ด้าน นพ.เจดีย์
ศิริธราเนห์ กล่าวว่า ขณะนี้ไทยตกลงกับจีน
ในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ก็น่าจะเป็นโอกาส
ดีในการตกลงทำบาร์เคอร์เทรค (แลกเปลี่ยน
สินค้า) ซึ่งน่าจะตกลงกันได้ โดยคาดว่าจะ
สามารถแก้ปัญหาทางรถไฟในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ นายพรเพชร ได้แจ้งให้คณะ
กรรมาธิการฯ โดยเฉพาะตัวแทนจากคณะ
กรรมการกฤษฎีกา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดัง
กล่าวอย่างละเอียด และต้องตรวจสอบเรื่อง
เทคนิคทางกฎหมายด้วย เนื่องจากต้องยกเลิก
กฎหมายเก่า 8 ฉบับ เกรงว่าอาจทำให้มีปัญหา
เกิดขึ้นได้ ภายหลัง สช.อภิปรายเสร็จสิ้น ที่
ประชุมได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ด้วย
คะแนน 174 ต่อ 1 คะแนน และงดออกเสียง
5 คะแนน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา 25 คน

อีกด้านหนึ่ง นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
เปิดเผยว่า สศอ.ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ
ราคายางตกต่ำ ดังเป้าหมายเพิ่มราคายางกลาง
ปี 58 ที่ 65 บาทต่อ กก. จากปัจจุบันราคา 40
กว่าบาทต่อ กก. โดยจะเพิ่มความต้องการใช้
ยางอีก 5 แสนตันต่อปี จากปัจจุบันไทยเป็น
ผู้ผลิตยาง 417,000 ตันต่อปี รวมเป็นการใช้
ยางต่อปีเกือบ 1 ล้านตัน รวมทั้งจะเพิ่มการ
ส่งออกในรูปแบบยางแปรรูปเป็น 20% จาก



13 ธันวาคม 2557 น. 1, 16 (2)

ปัจจุบัน 12% และลดลงของรูปแบบวิถุคิบ เหลือ 80% จากปัจจุบัน 88% เนื่องจากส่งออกในรูปแบบยางแปรรูป มีมูลค่าสูงกว่าในรูปแบบวิถุคิบ

สำหรับมาตรการที่เพิ่มปริมาณการใช้จ่าย คือ โครงการสินเชื่อเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการแปรรูปยางช่วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะซื้อยางส่วนเกินออกจากระบบ 2 แสนตัน ค่าเช่า 6 ธนาคาร ประกอบด้วย กรุงไทย กรุงเทพ ทหารไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ รวมทั้งโครงการสินเชื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 1.5 หมื่นล้านบาท สำหรับให้ผู้ประกอบการผลิตกึ่งขั้นยางใช้ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 3 แสนตัน โดยมีธนาคารออมสิน และกระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบ

“สินเชื่อทั้ง 2 โครงการ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5% รัฐบาลชดเชยให้ 3% และผู้ประกอบการชำระเอง 2% โดยสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ธนาคารกรุงไทยจะรับผิดชอบดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องชดเชยไปก่อนประมาณ 800 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าโครงการ ส่วนสินเชื่อโครงการ 1.5 หมื่นล้านบาท ธนาคารออมสินจะรับผิดชอบดอกเบี้ยไปก่อน 4,500 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อระยะยาว 10 ปี ขณะนี้ผู้ประกอบการสนใจแล้ว 19 ราย ค่าเกณฑ์เบื้องต้นจากธนาคารออมสินแล้ว 3 ราย โดยอยู่ระหว่างส่งต่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมอนุมัติตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักร ซึ่งยอมรับว่าจะต้องตรวจสอบให้ละเอียด แม้จะทำให้การอนุมัติล่าช้าไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาคาตามมาได้” นายอุดม กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังเตรียมนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เพิ่มปริมาณการใช้จ่ายในประเทศ คือ โครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง เพราะยังมี

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และยังมีปัญหาถูกบางประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูง ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่าง ๆ เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า ดังนั้นการเพิ่มมาตรฐานจึงสำคัญ

ขณะเดียวกัน จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางที่ จ.สงขลา พื้นที่ 1,197 ไร่ เพื่อแปรรูปยางขั้นต้นในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดโครงการเมืองยาง คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน พ.ค. 58 และจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตสินค้าจากยางรูปแบบใหม่ ๆ จากเดิมที่มีเพียงยางรถยนต์ กุ้งมือยาง โดยจะร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ส่งเสริมด้านการวิจัยให้ตรงกับความต้องการของเอกชน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายจากเอกชนด้านต่าง ๆ แล้วประมาณ 170 รายวันเดียวกัน

“ราคาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ปัจจัยราคาน้ำมันโลก ตั้งสมมุติฐาน 93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากปัจจุบันราคาน้ำมันเหลือเพียง 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หากราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง จะทำให้ยางสังเคราะห์ และราคายางธรรมชาติสูงขึ้นตามด้วย รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็มีส่วนสำคัญ หากเศรษฐกิจโลกฟื้น ความต้องการใช้ยางก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยขณะนี้ทั่วโลกมีการผลิตยาง 10 ล้านตัน โดยเป็นการผลิตจากไทย 30%” ผอ.ศสอ.ระบุ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการแก้ปัญหาราคายางพาราคต่ำว่า ต้องขึ้นชมการทำหน้าที่ของนายอานวย ประดิษฐ์ รพช.เกษตรและสหกรณ์ ที่พยายามใช้ทุกช่องทางในการชี้แจงต่อเกษตรกรชาวสวนยางและประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจในแนวทาง

การแก้ปัญหาของรัฐบาล โดยมองว่าส่วนหนึ่งมาจากร่าง พ.ร.บ.การช่างแห่งประเทศไทย ฉบับที่ พ.ศ. ... ที่ทำให้เกิดความชัดเจนว่าจะมีการทำงานเข้ากันอย่างไร และมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง ทั้งในส่วนของรัฐบาล เกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้ถือว่าทิศทาง การพูดคุยดีขึ้น โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะมาชุมนุมหรือเรียกร้องต่าง ๆ เริ่มมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคายางของตลาดโลก

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สำหรับข้อเรียกร้องให้ได้ราคายาง กก.ละ 80 บาทนั้น ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะราคากลางโลกเป็นเช่นนี้ แต่รัฐบาลกำลังพยายาม โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จะทำให้ราคายางไปถึง กก.ละ 60 บาท แต่การดำเนินการอาจทำได้ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกต่ำลง ส่งผลกระทบให้ราคายางเทียม ถูกลง และจุลให้ราคายางในตลาดโลกต่ำลงตามไปด้วย

ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ชาวสวนยางพาราเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำว่า เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ตนและอดีตร.ส.ภาคใต้ ได้ทำหนังสือแนะนำ 5 มาตรการแก้ปัญหาถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายปิดิพงษ์ ฝั่งบุญ ฒ อยุธยา รพช.เกษตรฯ เพื่อให้รัฐบาลเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาของพาราคต่ำ แต่ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่เคยชี้แจง หรือบอกว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างอย่างไร ดังนั้นในวันที่ 15 ธ.ค. เวลา 14.00 น. ตนจะขอเข้าพบนายปิดิพงษ์ ที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอทราบแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศต่อไป.



สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ รวบรวมน้ำยางสดจากจากสมาชิกนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน เพิ่มมูลค่า สร้างอำนาจการต่อรองในสภาวะราคายางพาราตกต่ำ

วันนี้ (11 ธ.ค. 57) จากปัญหาราคายางพาราในตลาดโลกตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบไปด้วย สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ระบบการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยการรวบรวมน้ำยางดิบจากเกษตรกรเขตอำเภอโนนสุวรรณ นำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอำนาจการต่อรองทางการตลาด ลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการแปรรูปเป็นยางแผ่น

นายอดิสา จันทร์มณี ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ เปิดเผยว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รวบรวมน้ำยางดิบมาทำแผ่นรมควัน หาดตลาด จัดจำหน่ายอย่างครบวงจร เดิมมีกำลังผลิตยางแผ่นรมควันได้ปริมาณ 40 ตันต่อวัน ซึ่งไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำยางที่ผลิตได้ของเกษตรกรในพื้นที่ได้ ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดบุรีรัมย์ก่อสร้างโรงอบยางแผ่นรมควันพร้อมอุปกรณ์ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้มาตรฐานจากเดิม 40 ตันเป็น 60 ตันต่อวัน รองรับปริมาณน้ำยางสดของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในอำเภอโนนสุวรรณ จำนวน 1,278 คน พื้นที่เพาะปลูก 24,338 ไร่ มีพื้นที่เปิดกรี๊ดแล้ว จำนวน 24,142 ไร่ เป็นการยกระดับคุณภาพยางพาราให้ได้มาตรฐาน สร้างอำนาจการต่อรองในตลาดยางพารากับบริษัทผู้รับซื้อโดยตรง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการปันผลเฉลี่ยคืนหลังจากขายน้ำยางสดผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นยางแผ่นแล้ว เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาตลาดกลางรับซื้อน้ำยางสดโดยตรงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4-5 บาท ที่สำคัญเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลา ลดต้นทุนแรงงานผลิตยางแผ่นเอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 191

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โคนถอน


Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด 3 กิจกรรมใหญ่เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

 แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วันที่ข่าว : 8 ธันวาคม 2557

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด 3 กิจกรรมใหญ่ เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ในโครงการ “เกษตรกรได้รับประชาชนได้รู้ คืบความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อคืบความสุขให้กับประชาชนและเกษตรกร ภายใต้โครงการ “เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืบความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การส่งมอบแหล่งน้ำและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร อาทิ การส่งมอบงานคูส่งน้ำและคูระบายน้ำ ในเขตจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านรางสารี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1,500 ไร่ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร การขุดสร้างบ่อน้ำขนาดเล็กในไร่นาให้แก่เกษตรกรจำนวน 1 หมื่นราย การมอบกรรมสิทธิ์ในโค-กระบือ การเปิดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดให้ประชาชนได้เข้าชม และให้บริการในการเข้าชมสถานที่โดยไม่เก็บค่าผ่านประตูในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู๋ในการดูแลของกรมประมง จำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และการจัดจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์สำหรับเทศกาลปีใหม่แก่ประชาชน ด้วยรูปแบบที่สวยงาม มีความทันสมัย ในราคาขอยอมเยา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 94

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

Rewriter : ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท.

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



15 ธันวาคม 2557 น. 12 (1)

แม้กระทรวงอุตสาหกรรม จะอัดฉีดเงินกู้รวมวงเงิน 2.5 หมื่นล้าน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางรับซื้อและเพิ่มกำลังการผลิตยาง ตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมหามาตรการยกระดับราคายางพารา และล่าสุดมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 3 แนวทาง คือ 1.การแก้ปัญหาวัตถุดิบชั้นตลาด จะสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางชั้นกลาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท 2.การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ โดยสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต และ 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ โดยจะส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง แต่ทั้ง 3 โครงการ อย่างไรก็ดีจะทำให้ได้ราคาของพารา กก.ละ 65 บาทเท่านั้น

สอดคล้องกับแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ระบุถึงการแก้ไขปัญหาของราคาคงต่ำว่า มีการพูดคุยกันแล้ว ซึ่งมีผู้แทนชาวสวนยางมาร่วมหารือ เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหา ซึ่งยังประเมินไม่ได้ แต่พยายามทำให้ตัวเลขไม่ต่ำกว่า 50 บาท หรือ 60 บาท

“รัฐบาลไม่ได้รับซื้อยางพารา แต่พูดคุยผู้ประกอบการภาคเอกชนให้รับซื้อในราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งได้รับข้อเสนอและอยู่ระหว่างพิจารณาและถ้าไม่ได้ 60 บาท จะได้เท่าไรก็ต้องไปว่ากันตรงนั้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว (คมชัดลึก 10 ธ.ค.)

☐ ผู้ผลิตต้นกล้าเจ็งตั้งแต่ปลายปี 2556 นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทุกวันนี้ผู้เพาะต้นกล้ายางพาราขาย ได้รับผลกระทบและปิดกิจการเกือบหมดแล้วตั้งแต่ปลายปี 2556 หลังจากที่ดินกล้ายางพาราบูมที่สุดในปี 2554-2555 เนื่องจากราคายางพาราคงต่ำ เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้โค่นสวนยางหันปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 80%



แปรงต้นกล้าพันธุ์เจ็งที่ 80

แล้ว ส่วนที่เหลือต้องขายต้นกล้ายางพาราในราคาที่ถูกลง จากช่วงที่บูมปี 2555 เคยขายต้นกล้าติดตาเขียวต้นละ 20 บาท ตอนนี้เหลือ 6-7 บาทเท่านั้น

“ผมเคยเดือนมาแล้วว่า ให้เร่งวัง และชะลอการผลิต เพราะมีแนวโน้มว่าราคายางพาราจะตกต่ำ ผมคะเนตอนนั้นว่า ราคายางพาราจะอยู่ที่ กก.ละ 80 บาท แต่ปรากฏว่าราคาคงต่ำกว่าที่คิดไว้ ตอนนี้เหลือ กก.ละ 40 บาท ยิ่งทำให้เกษตรกรในภาคใต้ส่วนใหญ่เลิกทำสวนยางแล้ว แปลงเพาะต้นกล้ากลายเป็นแปลงร้าง เพราะเกษตรกรไม่มีกำลังซื้อ บางคนที่จะปลูกก็หันมาติดตาก้าผลิตต้นกล้าเอง ผู้ประกอบการเพาะ

กิจการ ส่วนบางรายที่ยังอยู่ยอมขายต้นกล้าพันธุ์อาร์อาร์โอเอ็มต้นละเพียง 7 บาท แม้จะขาดทุนก็ต้องขายเพราะไม่มีเงินเข้ามาจนเจอในครอบครัว ส่วนรายใหญ่ต้องประคองไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ขาดตกฮวบกว่า 60%

“ตอนนี้รายใหญ่อยู่ได้ เพราะเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ได้รับเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ชาวสวนยาง (สทย.) หรือที่เรียกว่าเงินสงเคราะห์ที่โค่นยางเก่ามาปลูกยางพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่า ตามนโยบายของ สทย. ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางพาราพันธุ์ใหม่ทดแทนพันธุ์อาร์อาร์โอเอ็ม 600 ที่เริ่มมีโรคระบาด และให้ผลผลิตน้อย ทำให้เกษตรกรหันมาหาขายพันธุ์ใหม่ ผู้ประกอบ

วิกฤติราคายางลามถึงผู้ผลิตต้นกล้า

กลุ่มเกษตรกรผู้อากัฟที่ถูกมองข้าม



มนตรี ทองน้อย (ที่ 3 จากขวา) ไปดูสวนยางของ ช่าง นุชศิริภัทรา จ.ตรังเมื่อครั้งรกร้างถึงวังยางยังบูมเมื่อ 2 ปีก่อน

ต้นกล้าเจ็งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว” นายบุญส่งกล่าว

☐ รายใหญ่ต้องประคอง...แต่ยอดฮวบ

ด้าน นายช่าง นุชศิริภัทรา เจ้าของแปลงผลิตและจำหน่ายต้นกล้ายางพาราพันธุ์ ที่เค 311 ที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ยางพาราเก่าแก่และรายใหญ่อีกแห่งหนึ่งใน จ.ตรัง บอกว่า หลังจากที่ยางพาราคงต่ำ รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือของชาวสวนยาง แต่เกษตรกรที่ผลิตและจำหน่ายกล้ายางพารากลับไม่มีใครมอง แต่เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่เคยออกมาเรียกร้องใดๆ ทั้งที่เกษตรกรรายย่อยที่ผลิตกล้าไม่สามารถขายได้เลย บางรายเลิก

การรายใหญ่ พอประคองกิจการอยู่ได้ แต่ยอดตกเป็นอย่างมากและราคาถูก อย่างพันธุ์ 251 ของสถาบันวิจัยยาง ที่ให้ผลผลิตดีกว่า ขายต้นละ 18-20 บาทเท่านั้น ส่วนพันธุ์ เคที 311 ต้นละ 45-50 บาท” นายช่าง กล่าว

☐ ถ้ายางราคา กก.80 บาทก็जारพื้นที่

ขณะที่ นายบุญศรี ทองน้อย รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์พืชกรรม จำกัด หรือซีพีเอส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ซึ่งดูแลและรับผิดชอบด้านต้นกล้ายางพารา เจวีที 80 ยืนยันเช่นเดียวกันว่า ธุรกิจต้นกล้ายางพาราของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในอดีตกาลเพาะปลูกที่ผ่านมายอดตกกว่า 50% หลังจากที่ยางพาราคงต่ำ

15 ธันวาคม 2557 น. 12 (2)

อย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงญี่ปุ่นที่ถูกลดระดับความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญ



ช่วงนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตกต่ำ เหลือบาทเร็นต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่จะลดราคายางพาราให้ตกต่ำได้ เนื่องจากยางสังเคราะห์ที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมราคาก็ตกต่ำด้วย แต่หากราคายางพาราขึ้น กก.ละ 70-80 บาท ก็เกิดการต้นกล้ายางพาราก็จะฟื้นขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง

“ที่จริงถ้าราคายางพารา กก.ละ 60 บาท ถ้าเจ้าของกรีตเองเกษตรกรกรก็อยู่ได้ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยในภาคอีสาน และผมมั่นใจว่าราคายางพารา กก.ละ 60 บาท ยังดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่นหลายอย่าง ยกตัวอย่างง่ายๆ ยางพันธุ์เจวีที 80 ของซีพีเอส ให้ผลผลิตไร่ละ 500 กก./ไร่/ปี เฉลี่ยแล้วหากกรีตวันเว้นวันเท่ากันพื้นที่ 1 ไร่จะได้ 4 กก. พื้นที่ 10 ไร่ได้วันละ 40 กก.ขายราคา กก.ละ 60 บาท ไม่ต้องแบ่งจะได้เงินวันละ 2,400 บาท ถือว่ารายได้ดี พอดันยางอายุมาก สามารถขายต้นได้ แต่ตอนนี้ราคา กก.ละเพียง 41 บาท กระทั่งถึงผู้ผลิตต้นกล้าด้วย จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ภาคอีสาน แปลงเพาะต้นกล้ายางพารา เล็กกิจการไปแล้วจำนวนมาก” นายขุนศรี กล่าว

จะเห็นได้ว่า ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องเหลือเพียง กก.ละ 40 บาท ไม่เพียงแต่ชาวสวนยางที่เดือดร้อน หากแต่ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายต้นกล้าที่ต้องปิดกิจการจำนวนไม่น้อยเช่นกัน

● คลมณีส กาใจ ●



13 ธันวาคม 2557 น. 1, 10 (1)

นิพิฏฐ์สุดแข็ง ปีติพงศ์เลื่อน คุยปัญหายาง

ไทยโพสต์ • “ประยุทธ์” ลั่นไม่เคยนั่งนอนใจในปัญหาราคาลิ้นค้าเกษตร วอนประท้วงเดินขบวนไม่เกิดประโยชน์ เพราะทั่วโลกเศรษฐกิจไม่ดี “ขุนคลัง” รับจ่ายเงินชาวสวนล่าช้า อ้างป้องกันทุจริต อึ้ง! โครงการผ่านมาเกือบเดือนจ่ายแค่กว่า 4 พันครอบครัวจากเป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน “นิพิฏฐ์” เข้ม รว.เกษตรฯ ขอเลื่อนให้พบเมื่อวันศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ตอนหนึ่งถึงเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรว่า ไม่เคยนั่งนอนใจ รัฐบาลให้นโยบายให้แนวทาง

อ่านต่อหน้า 10

นิพิฏฐ์

ไปอย่างต่อเนื่อง ติดตามทุกวัน ไม่ใช่ไม่สนใจ แต่ปัญหาที่ต้องดูแลคนหลายกลุ่มหลายพวกเดือดร้อนมาก เดือดร้อนปานกลาง เดือดร้อนน้อย ก็ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น วันนี้พยายามขับเคลื่อนงบประมาณต่างๆ ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต

“ต้องขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรภาคต่างๆ วันนี้ทราบดี การที่จะเรียกร้องหรือเดินขบวนอะไรต่างๆ ผมว่าบางทีก็ไม่เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาในเวลานี้ วันนี้อาจจะกราบเรียนว่าเศรษฐกิจของโลกก็ยังไม่ดีขึ้นมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมโลกอื่นๆ ประเทศที่มีขีดความสามารถสูง วันนี้จึงตีพิกัดลงหลายๆ ประเทศด้วยกัน ก็มีผลกระทบมาถึงในประเทศไทยด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ขณะเดียวกัน นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินในโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอัตราไร่ละ 1 พันบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน ในวงเงิน 8.2 พันล้านบาท ที่เริ่มจ่ายให้แก่ชาวสวนยางพาราตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.เป็นต้นมา

โครงการจ่ายเงินล่าช้าได้จ่ายให้แก่เกษตรกรแล้ว 4.03 พันครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 3.99 หมื่นไร่ วงเงิน 39 ล้านบาท โดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้น มียอดจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น 363 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 3.68 พันไร่ วงเงิน 3.68 ล้านบาท

นายสมหมายยอมรับว่า การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ชาวสวนยางพาราค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีกระบวนการที่รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความโปร่งใสเป็นธรรม โดยพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารามีแปลงปลูกยางพารามากกว่า 1 แปลง ซึ่งอยู่ต่างพื้นที่จึงต้องมีระบบตรวจสอบที่รัดกุม แต่ได้เร่งรัด ธ.ก.ส.ให้จ่ายเงินให้เร็วมากขึ้น เพื่อให้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้มากที่สุด

ส่วน พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางพาราว่า ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องของชาวสวนยางด้วยตนเองแล้วรีบเสนอไปยังรัฐบาลโดยด่วน พร้อมน่านโยบายรัฐบาลชี้แจงทำความเข้าใจให้กับชาวสวนยางอย่างเร่งด่วนด้วย

“ในส่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รัฐบาลได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เคลื่อน 2 งานใหญ่ๆ คือ เรื่องแรก การทำนิคมอาลาลให้เกิดขึ้นในพื้นที่อุปนะาระะ จ.ปัตตานี ภายในปีนี้ให้เป็นรูปธรรม และการแก้ปัญหาทางพาราตกต่ำ โดยจะใช้พื้นที่ด้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นพื้นที่สำหรับเก็บรวบรวมยางเพื่อการส่งออกไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ ขณะเดียวกันในพื้นที่ จ.นราธิวาส ได้เสนอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในการผลิตเครื่องใช้ต่างๆ ที่มาจากยางพารา อาทิ เครื่องมือและยางรถยนต์ ซึ่งมั่นใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเร็วๆ นี้”

ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีจะเข้าพบนายปีติพงศ์ ที่บุญ ณ อุทยาน รว.เกษตรฯ ในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำว่า สำนักงานรัฐมนตรีได้ติดต่อขอเลื่อนนัดการเข้าพบจากวันที่ 15 ธ.ค. ไปเป็นวันพุธที่ 17 ธ.ค. เวลา 11.00 น. โดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจ

“ผมไม่ทราบว่ารัฐมนตรีมีการกิจใดที่มีความสำคัญไปกว่าปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องทนรอการแก้ปัญหาต่อไป ทั้งที่รอมาแล้วตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา” นายนิพิฏฐ์ระบุ

วันเดียวกัน ที่โรงแรมวัฒนาปาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ปริสฺฐโต เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง พร้อมด้วยแทน ธ.ก.ส., เกษตรจังหวัด, นายชา นุชิตศิริภัทร ประธานชมรมชาวสวนยางจังหวัดตรัง, นายสิงห์สยาม มุกดา แกนนำเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพารา และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมยาง รวมทั้งตัวแทนชาวสวนยางจังหวัดตรัง ประมาณ 300 คน ได้ร่วมกันเปิดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาราคายางตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี

ในเวทีได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย อาทิ การแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมายังไม่ตรงจุด, รัฐบาลต้องประกันราคาไม่ให้ต่ำกว่า 60 บาท หากต่ำกว่า 60 บาท รัฐบาลต้องเป็นผู้ซื้อทั้งหมด และเสนอว่าหน่วยงานที่ดูแลก่อสร้างถนนควรจะให้สร้าง



13 ธันวาคม 2557 น. 1, 10 (2)

ถนนลาดยางโดยใช้ส่วนผสมยางพารา
สร้างเป็นตัวอย่าง รวมทั้งให้มีการลงทุน
อุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดนั้นๆ
ทั้งนี้ ผู้ร่วมเวทีบางคนมองไปถึงกรณี
รัฐบาลรับซื้อยางจากเกษตรกรสูงกว่า
60 บาท จะทำให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์
คือ กลุ่มทุนโรงงานอุตสาหกรรมยาง
โดยเฉพาะโรงรมที่รับซื้อยางจากชาว
สวนไว้ก่อนหน้านี โดยเรียกร้องให้มี
การสำรวจยางค้างสต็อกเพื่อไม่ให้กลุ่ม
ทุนได้รับผลประโยชน์จากการที่รัฐบาล
ประกาศขึ้นราคายางทันที

ด้านนายสิงห์สยามกล่าวว่า การ
เปิดเวทีครั้งนี้จะไม่สำเร็จ หากบางหน่วย
งานไม่ตอบรับข้อเสนอของชาวสวน
ยาง ส่วนตนเองนั้นพอใจเมื่อราคายาง
อยู่ที่ 80 บาท และยอมรับว่าการเรียกร
้องที่ผ่านมากถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่
รัฐมาโดยตลอด โดยเชื่อว่าการดักฟัง
ทางโทรศัพท์ด้วย แต่เชื่อว่าแม้จะอยู่ช่วง
ประกาศกฎอัยการศึก แต่หากราคายาง
ไม่ดีขึ้น ก็จะนำชาวบ้านประท้วงแน่นอน.

13 ธันวาคม 2557 น. 8

ปิดเส้นตาย ม.ค.นี้ต้องจบ

● “เกษตร-คลัง” เร่งมือจ่ายเงินไร่ละพัน

นายสมหมาย ภาษี รว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าภาพรวมการจ่ายเงินในโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 850,000 ครั้วเรือน ในวงเงิน 8,200 ล้านบาท โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2557 ล่าสุดมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 4,035 ครั้วเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 39,991.50 ไร่ วงเงิน 39 ล้านบาท โดยในส่วนของพื้นที่ จ.กระบี่ ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สำรวจนั้นมียอดการจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น 363 ครั้วเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 3,685.25 ไร่ วงเงิน 3,685,250 บาท

“การจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีกระบวนการที่รัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริต ธ.ก.ส.จึงได้ปรับขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินให้กระชับรวดเร็วขึ้นแล้ว หากชาวสวนยางพาราเตรียมเอกสารครบถ้วนสามารถยื่นได้ตามขั้นตอนที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้”

นายอำนาจ ปะติเส รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้พยายามพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวสวนยางมาโดยตลอดเรื่องสถานการณ์ราคายางและมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลยืนยันว่าเป้าหมายของรัฐบาลในขณะนี้จะทำให้ราคายางขยับขึ้นไปอยู่ที่โลกริม (กก.) ละ 60 บาท ส่วนมาตรการจ่ายเงินให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาทเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้เรียกกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าแล้ว อย่างช้าที่สุดเงินจะต้องถึงมือชาวสวนยางทุกคนไม่เกินปลายเดือน ม.ค.2558.

13 ธันวาคม 2557 น. 5

‘อำนวยการ’ สันหนมคยคประชานิยมจืพัฒนาคุณภาพ

“อำนวยการ” สันหนมคยคประชานิยมจืพัฒนาคุณภาพ
ซึการแกไขปัญหาสินค้เกษตรต้องอยู่บนพื้นฐาน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด พาณิชยัเปิดประมูล
ข้าว 4 แสนตัน

นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในการเปิด
ประชุมเรื่อง “การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย”
ว่า สินค้เกษตรทุกชนิดในขณะนี้จำเป็นต้อง
ได้รับการปฏิรูปใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผลผลิตที่มี
อยู่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมี
สินค้ 2 ชนิดที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
คือ ข้าว และยางพารา เนื่องจากมีสต็อกที่ยังค้าง
อยู่อีกทั้งแนวโน้มราคายังตกต่ำ เกษตรกรเริ่มมี
ปัญหาเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไข ยึดติดอยู่
กับการประชานิยม เมื่อขอแล้วรัฐบาลต้องให้
ซึ่งต่อไปนี้จะไม่มีประชานิยมอีกต่อไป

การแก้ไขปัญหสินค้ทั้ง 2 ชนิดนี้จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ

ดำเนินการอยู่ในกรอบของการขับเคลื่อนที่
ปลอดจากการเมือง ต้องเดินหน้าการช่วยเหลือ
ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี
เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดี เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้
ตามความต้องการของตลาด เท่านั้นจึงจะส่งผล
ให้เกษตรกรอยู่รอดสามารถพึ่งพาตัวเองได้

“ในกรณีของข้าวที่มีสต็อกค้างอยู่ 18 ล้าน
ตัน ทุกคนสนใจแต่จะให้ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อ
หาตัวผู้กระทำความผิดกรณีโครงการรับจำนำ
สินค้การแก้ไขปัญหาระยะกลางและระยะยาว
ที่ต้องพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตให้สอดคล้องกับ
ตลาดที่ระบบเศรษฐกิจขณะนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว
ส่วนยางพารา ต้องขับเคลื่อนทุกมาตรการไป
พร้อมกันเพื่อผลักดันราคาในประเทศให้สูงขึ้น
มาตรการชดเชยส่วนต่าง คงไม่นำมาใช้อีกต่อไป
“นายอำนวยการ กล่าว

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส
สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า สถานการณ์
ราคาเกษตร 6 เดือนจากนี้เป็นไปเป็นราคาขาลง จาก

ปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมากกว่า 70
ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล การบริโภคในตลาดโลก
ที่ลดต่ำลง เศรษฐกิจโลกยังไม่ส่งสัญญาณฟื้น
ตัวชัดเจน กอปรกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย
มีผลผลิตสินค้เกษตร 2 ตัวไม่ต่างจากไทยและ
ในแต่ละประเทศก็ล้วนแต่มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะยางพารา ดังนั้นครั้งแรกปี 2558
รัฐบาลต้องหามาตรการพยุงราคาสินค้เกษตร
โดยเฉพาะข้าว ยางพาราไว้ให้ได้

นางสาวบรรจงจิตต์ อังคสุสิงห์ รองอธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้เปิด
ประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลปริมาณ 400,100
ตัน จากคลังทั้งหมด 84 คลัง แบ่งเป็นปลายข้าว
เอวันเล็ค 3.3 แสนตัน ข้าวขาว 15% ปริมาณ 1.2
หมื่นตัน และข้าวเหนียว 10% ปริมาณ 5.2 หมื่น
ตัน ที่เหลือเป็นข้าวขาว 25% จะพิจารณากำหนด
ราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ไพร์ซ) โดยผู้ที่เสนอราคา
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติ
ขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด

13 ธันวาคม 2557 น. 3

แจกจ่ายเงินชาวสวนยางช้าเหตุ 'ป้องทุจริต'

รอมว.คลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
เผยชัดเชยแล้ว
4 พันครัวเรือน

รอมว.คลัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจ่ายเงินชาวสวนยางไร่ละพัน ยอมรับที่ผ่านมาล่าช้าเหตุมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ต้องรัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านธ.ก.ส.ปรับกระบวนการจ่ายเงินให้เร็วขึ้น เผยล่าสุดจ่ายไปแล้ว 39 ล้าน ขณะที่เงินช่วยชาวนาจ่ายไปแล้ว 2.7 หมื่นล้าน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าวันนี้ (12 ธ.ค.) ได้ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินในโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอัตราไร่ละ 1 พันบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน ในวงเงิน 8.2 พันล้านบาท โดยเริ่มต้นจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา

ภาพรวมของการจ่ายเงิน ล่าสุดมีการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 4.03 พันครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 3.99 หมื่นไร่ วงเงิน 39 ล้านบาท โดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้นเมื่อยอดการจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น 363 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 3.68 พันไร่ วงเงิน 3.6 ล้านบาท

“การจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีกระบวนการที่รัดกุม

เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีแปลงปลูกยางพารามากกว่า 1 แปลง ซึ่งอยู่ต่างพื้นที่จึงต้องมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม”

ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้รวดเร็วมากขึ้น ธ.ก.ส.จึงได้ปรับขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินให้เกษตรกรเร็วขึ้นแล้วเพื่อให้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้มากที่สุด ซึ่งหากเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้เตรียมเอกสารอย่างครบถ้วนและสามารถยืนยันได้ตามขั้นตอนที่ทางรัฐบาลกำหนด และเมื่อคณะทำงานตรวจสอบสิทธิระดับตำบลตรวจสอบสิทธิและคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอตรวจกลับกรองแล้ว

รวมทั้งเกษตรกรได้แสดงความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือตามโครงการกับ ธ.ก.ส.แล้ว ธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยเร็ว

สำหรับความคืบหน้าการจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปีการผลิต 2557/58 ผ่านโครงการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ตามพื้นที่การปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ ล่าสุด ณ วันที่ 11 ธ.ค. ได้จ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้ว 2.39 ล้านราย พื้นที่ 27 ล้านไร่ จำนวนเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการยางธรรมชาติ (กนย.) เรื่องแนวทาง และวิธีการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 15 ไร่ และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ไม่เกินครอบครัวละ 1 แสนบาท



13 ธันวาคม 2557 น. 4

นายกวอนเอกชนอย่าค้ากำไรยาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เมื่อค่ำวานนี้ (12 ธ.ค.) ตอนหนึ่งว่า เรื่องราคาน้ำมันผูกติดไปกับหลายๆ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตร น้ำมันเกี่ยวข้องกับยางพาราด้วย ซึ่งวันนี้รัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อนทุกอย่าง

มาตรการเรื่องยาง 11 เรื่อง และอีก 3 มาตรการเรื่องการใช้จ่ายเงินลงไป รัฐบาลเตรียมไว้หมดแล้ว ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่สามารถจะออกได้พร้อมกันในเวลานี้ กำลังเร่งอยู่ โดยได้สั่งการลงไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงไปดูแล วันนี้ก็ได้มีความคืบหน้ามาตามลำดับ

“การแก้ปัญหาต้องมองหลายส่วนด้วยกัน ทั้งการค้าขายในประเทศ อันนี้ก็ต้องการ

ความร่วมมือพ่อค้าต่างๆ ภาคเอกชนต่างๆ ต้องร่วมมือช่วยกัน อย่าเพิ่งไปหาประโยชน์มากนัก มีกำไรมากเกินไป ต้องคำนึงถึงว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหรือเปล่า อาจจะทำไร่น้อยลง ก็น่าจะยอมกันสักเล็กน้อย ช่วยรัฐบาลบ้าง”

“ถ้าหากว่าเราใช้งบประมาณมากเกินไป ก็จะมีปัญหาและวันหน้าเราก็จะไม่ใช้งบประมาณในการที่จะดูแลภาคอื่นๆ ด้วยอาจจะมีความเดือดร้อนการใช้งบกลาง เรื่องภัยพิบัติ เรื่องน้ำแล้ง น้ำท่วม มีปัญหามากมายที่จะต้องใช้งบประมาณเพื่อดูแลประชาชนทุกคน เพราะประชาชนทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในงบประมาณ มีส่วนร่วมในปัญหาของชาติ บ้านเมืองทั้งสิ้น ถ้าทุกคนยอมรับในหลักการนี้ รัฐบาลก็มีกำลังใจ และก็จะหาวิธีการในการแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็ว ไม่ใช่เรานิ่งนอนใจ ก็ร้อนกร้อนใจทุกวัน ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้น” พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ

13 ธันวาคม 2557 น. 3

พณ. เล็งคูดเงินขายยาง 2 แสนตัน 'ศรียังฯ' ตั้งโรงงานแปรรูปที่นราฯ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงปัญหา ยางพาราราคาตกต่ำว่า จะมีการเจรจาขายกับ รัฐบาลต่างๆ โดยกลางเดือนธันวาคมนี้ตัวแทน รัฐบาลจีนจะมาไทย เพื่อเจรจาด้านข้าว ก็ได้เจรจายางพาราด้วย เบื้องต้นประมาณ 2 แสนตัน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย ว่า ได้ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมการจ่ายเงิน ในโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวน ยางพารา ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครั้วเรือนละ ไม่เกิน 15 ไร่ เป้าหมาย 850,000 ครั้วเรือน ใน วงเงิน 8,200 ล้านบาท เริ่มต้นจ่ายเงินชดเชยให้ แก่เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะนี้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 4,035 ครั้วเรือน วงเงิน 39 ล้านบาท โดยเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากขั้น ตอนในการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการค่อนข้าง

มีกระบวนการที่รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น

นายสุนทร รักษรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู่ ชีพชาวสวนยาง กล่าวถึงการที่รัฐบาลประกาศจะ ทำให้ราคายางขึ้นไปถึง 60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ภายในปลายเดือนธันวาคมนี้ว่า ชาวสวนยางยัง ยืนยันราคาอยู่ที่ 80 บาทต่อ กก. หากรัฐบาลทำ ไม่ได้ในเดือนธันวาคมนี้ ชาวสวนยางจะออกมา เคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส กล่าวว่า ใน 6 เดือนข้างหน้า บริษัท ศรียังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้แปรรูป และส่งออกยางระดับแนวหน้าของประเทศมาสร้าง โรงงานแปรรูปยางที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งจะมี กำลังการรับซื้อน้ำยางและผลผลิตจากยางพาราสูง มากกว่า 2 แสนตัน ครอบคลุมผลผลิตยางพาราที่มี อยู่ใน จ.นราธิวาส ได้เกือบทั้งหมด จึงเชื่อว่าแก้ ปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้ในระดับหนึ่ง

13 ธันวาคม 2557 น. 6

ชาวสวนยางพะเยาพินิจรัฐบาลอีก

ค้านแผนออกพันธบัตร

พะเยา - นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย กล่าวว่า กรณีที่รัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำพันธบัตรรัฐบาลมาใช้แทนเงินสดในมาตรการใดๆ ก็ตาม ส่วนตัวไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับ ในฐานะที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางและรู้ถึงความรู้สึกเพื่อนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ขณะนี้ความเดือดร้อนคือราคายางพาราคต่ำขายไม่ได้ราคา เพราะต้องการเงินมาใช้จ่าย แต่หากรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งถือเป็นการซื้อเวลา ทำให้เกษตรกรที่เดือดร้อนไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ เนื่องจากพวกเขาต้องการเงินสด ไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลที่เปรียบเสมือนเงินเย็นคือล่าช้า เมื่อประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นายสายกล่าวต่อว่า ขณะนี้เครือข่ายชาวสวนยางทั่ว

ประเทศมีการประสานงานกลุ่มแกนนำ เพื่อเข้าพบตัวแทนของรัฐบาลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ส่งหนังสือแจ้งทุกจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะมีตัวแทนเดินทางเข้าร่วมและเร่งรัดรัฐบาลให้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยเร็ว

“ผมคิดว่าการเชิญตัวแทนเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรจากทั่วประเทศเข้าไปประชุมที่กระทรวงเกษตรฯ ในครั้งนี้ เป็นแผนของรัฐบาลที่จะสกัดการรวมตัวชุมนุมประท้วงรัฐบาลในทุกภาค ซึ่งหากการเชิญประชุมครั้งนี้รัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมและให้ความดูแลเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างน่าพอใจ ผมคิดว่าหลังจากนี้จะมีการรวมพลังทั่วประเทศเพื่อยกระดับเรียกร้องรัฐบาลต่อไป” นายสายกล่าว

ครบทุกผล สดทุกเรื่อง
ข่าวสด

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 นางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

13 ธันวาคม 2557 น. 8



ยางพาราทำเลนจักรยาน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า จะหารือกับนายอานวย ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการนำยางพาราในประเทศ มาทำถนนเพื่อเปิดเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ จัดทำเส้นทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ดำเนินการแล้ว 101 โครงการ ตามเส้นทาง 55 จังหวัด เพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกรที่ขณะนี้ราคาปรับตัวลดลงต่ำ เนื่องจากยางพาราในประเทศมีจำนวนมาก หากหารือกับกระทรวงเกษตรฯ แล้ว เส้นทางจักรยานสามารถทำได้จากการนำยางพารามาผสม จะดำเนินการในทันที เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่คือน้อยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถดูซับยางออกจากระบบ โดยนำยางมาใช้ในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยเหลือรัฐบาล



14 ธันวาคม 2557 น. 16

นายอำนวยการหรือแผนกบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ พร้อมเร่งพัฒนาตลาดยางพารา และรับฟังความคิดเห็น การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ว่าที่ประชุมได้มีการหารือร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการยาง อาทิ เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย คนกรีดยาง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาง เป็นต้น รวมทั้งประเด็นสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งตนรับจะไปพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวสวนยาง

นายอำนาจ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาขอปรับแผนโครงการพัฒนาตามแผนปรับโครงสร้างระบบ ตลาดยางพารา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาตลาดยางพาราของประเทศให้เป็นตลาดสำคัญในธุรกิจการค้ายางพาราระหว่างประเทศ ซึ่งเดิมมีระยะเวลา 3 ปี

(ปี 2558 - 2560) แต่เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จึงควรปรับแผนการดำเนินโครงการมาดำเนินการในงบประมาณ 2558 เพื่อให้ระบบตลาดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างราคา ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร อีกทั้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรไปศึกษาและจัดทำแผนนำมาเสนอที่ ประชุมพิจารณาในอีก 2 สัปดาห์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหายางพาราโดยการแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 2558 - 2562 เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ได้รับความนิยมและสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศได้ค่อนข้างมาก ได้แก่ ยางปูสนามฟุตบอล ลานกีฬา เอนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น เป็นต้น แต่การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ยังคงมีปัญหาดังกล่าวในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะได้มีการพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ นอกจากจะเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจรด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนสร้างที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนต่อไป

14 – 17 ธันวาคม 2557 น. 1, 2 (1)

‘อำนาจ’ ชูบันได 3 ขั้นดันราคายางขาขึ้น ‘ประยุทธ์’ เข้มใครเกียร์ว่าง แยกยางตกสั่งปลด!

> **บันได 3 ขั้น** ดันราคายางพาราขาขึ้น

วงเงินรวม (ล้านบาท)	
ขั้นที่ 3 ดึงตลาดกลางยางพาราของภูมิภาคอาเซียน	-
ขั้นที่ 2 ลงขันกับเอกชนตั้งกองทุนซื้อขายยางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอฟฟท)	ก่อนแรก 420
ขั้นที่ 1 แผนบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ 16 โครงการ • ลดความเสี่ยง (SUPPLY) • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาด • เพิ่มการใช้ยางในประเทศ • เพิ่มสภาพคล่อง • เพิ่มการใช้ยางในประเทศ	90,028.65

ที่มา : จากการสัมภาษณ์นายอำนาจ ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐบาล ชูบันได 3 ขั้น ดันราคายางขาขึ้น ชี้ยางขาด ทุกฝ่ายแย่งซื้อแบงก์พัน พันธุ์ พันธุ์เงินสั่งซื้อเพิ่มอีก 2.2 แสนตัน ตอกย้ำความมั่นใจดันราคา ยาง 80 บาท/กก.ในสิ้นปี ตีเดย์คริสต์มาส 25 ธ.ค.เปิดตัวรับเบอร์ พันธุ์ ลงขัน เอกชนก่อนแรก 420 ล้านซื้อยางในตลาดล่วงหน้า พร้อมจัดตั้งตลาดกลางยาง อาเซียนสร้างภูมิคุ้มกันต่างประเทศบูรณาการ ระบอบาคตเอเชียคุมตลาดยางโลก แทนตะวันตก ด้าน ‘ประยุทธ์’ ลั่นสั่งย้ายเกียร์ว่างงานไม่เดิน

จากปัญหาการขาดดุลการค้าที่ส่งผลให้ผู้ปลูกยางทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และทำให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาคิดเสถียรสินปีนี้หาก ไม่ได้ราคาที่ยางที่ 80 บาท/กิโลกรัม จะเดินทางมาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ขณะที่รัฐบาลรับปากจะดันราคาให้ได้ในเบื้องต้นที่ 80 บาท/กิโลกรัม ภายในสิ้นปีนี้

นายอำนาจ ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ

‘อำนาจ’ ชู

กำกับดูแลยางพาราของประเทศ ให้ สัมภาษณ์พิเศษกับ “ฐานเศรษฐกิจ” โดย ย้ำความมั่นใจว่า ราคาที่ยางที่ 80 บาทต่อ กิโลกรัมจะให้เห็นภายในสิ้นปีนี้อย่าง แน่นนอน หลังจากนั้นราคาที่ยางทั้งใน ประเทศและตลาดโลกจะขยับขึ้น จาก ที่รัฐบาลได้วางแผนบริหารจัดการ ยางพาราทั้งระบบเพื่อดันราคาในระยะ แรงด่วน รวมถึงในระยะยาวเพื่อสร้าง เสถียรภาพราคาโดยไม่ให้ตกต่ำ

สำหรับโรดแมป หรือบันไดขั้น แรก เริ่มจากแผนบริหารจัดการยางพารา ทั้งระบบทั้งโครงการเดิม และโครงการ เพิ่มเติมรวม 16 โครงการ (ดูกราฟิก

ประกอบ) ที่สำคัญในระยะเร่งด่วนคือการ ใช้เงินกองทุนมูลค่าหมื่นล้านบาท (Buffer Fund) ก่อนแรก 6 พันล้านบาท ในการ เข้าซื้อยางในตลาดกลางยางพาราทั่ว ประเทศในราคาขั้นต่ำตลาด เมื่อผนวกกับ สินเชื่อที่รัฐบาลได้ให้กับหลายภาคส่วนที่ ต้องใช้ในการซื้อขาย เช่น สินเชื่อแก่ผู้ ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้น 1 หมื่น ล้านบาท สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร/ สหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อรวบรวมยางไป จำหน่ายหรือแปรรูป วงเงิน 1 หมื่นล้าน บาท สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรแปรรูป ยาง 5 พันล้านบาท รวมถึงผู้ส่งออกที่ ต้องการซื้อยางเพื่อส่งออกรวมกัน ประมาณเดือนละ 3 แสนตัน

“ทุกฝ่ายที่กล่าวมาจะมีการ แข่งขันเข้าซื้อขายพร้อมๆกัน และดัน

ราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ เพราะจากนี้ อีก 3 เดือน (ธ.ค.57-ก.พ.58) คาดจะมี ผลผลิตยางในประเทศออกมาประมาณ 9 แสนตัน (เฉลี่ยเดือนละ 3 แสนตัน) ก่อน จะหยุดกรีดยางในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จากยางผลัดใบ”

เชื่อบันยางขาขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรฯ กล่าวไว้ว่า ราคาที่ยางนับแต่ปีนี้ไป จะเป็นช่วงขาขึ้น เนื่องจากในปีนี้ผลผลิต ยางของประเทศคาดว่าจะลดลงจาก 4.4 ล้านตันในปีที่ผ่านมาเหลือเพียง 3.6 ล้าน ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงที่ผ่านมาราคายาง ตก สวนยางรายใหญ่ ไม่กรีดยางเพราะ ลูกจ้างกรีดยางหนีไปทำอาชีพอื่น ทำให้ ผลผลิตปีนี้ลดลงจากเดิม 5-7 แสนตัน ขณะที่สหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศที่ เคยแปรรูปยางได้ประมาณ 7 แสนตันต่อ ปีขณะนี้ก็ไม่มีสต็อก และจากการตรวจสอบข้อมูลสต็อกของผู้ส่งออกยังพบว่า มี น้อย ประกอบกับรัฐบาลสั่งผู้ซื้อสต็อก ยางเพิ่มจากสต็อกที่ลดลงและเพื่อช่วย เหลือผู้ปลูกยางใน 5 มณฑลของจีน

โดยล่าสุดนอกจากการเซ็นสัญญา ซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลระหว่าง องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กับบริษัท ไช นำ ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ปฯ รัฐวิสาหกิจจีน 2.08 แสนตันแล้ว อ.ส.ย.ยังมีสัญญาซื้อเพิ่มเติมจากไชน่า ให้หนานอีก 2 หมื่นตัน และเมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้เจรจากับรัฐบาล จีน (ฉู่จี้) ให้ช่วยซื้อยางเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทยอีกจำนวน 2 แสนตัน ซึ่ง ทางจีนได้ตอบตกลง และคาดว่าจะมีการลง นามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ใน เร็วๆ นี้

“ยางที่ขายให้กับไชน่าให้หนานฯ 2.08 แสนตันอยู่ระหว่างการส่งมอบเดือน ละ 2 หมื่นตัน ส่วนล็อตใหม่ที่เข้าซื้อ อีก 2 หมื่นตัน เราเพิ่งซื้อยางได้แค่ 5 พันตัน

14 – 17 ธันวาคม 2557 น. 1, 2 (2)

“

นายกฯ
คาดโทษ
สั่งย้ายทุกฝ่าย
เกียรติว่าง
งานไม่เดิน”



• อำนวย ปะติเส

ยังขาดอีก 1.5 หมื่นตันที่ต้องเร่งซื้อทุกทางเพื่อส่งมอบและยังมีอีก 2 แสนตันที่เป็นจีทูจีกับรัฐบาลจีน จากทุกปัจจัยที่กล่าวมาจะทำให้เกิดการเก็งกำไรขึ้นในตลาดเพื่อส่งออก รวมทั้งเพื่อใช้ในประทศ ซึ่งราคาขายตอนนี้ต่ำสุดแล้วโอกาสที่จะซื้ออย่างได้ราคาถูกอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว ทุกฝ่ายต้องเร่งซื้อ ช่วงนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องราคาขายลงเลยนะ” นายอำนวยการกล่าวและว่า

“จากนี้ไปราคายางมีแต่ขึ้น ผมกล้าพูดทำให้มั่นใจว่าราคายางจะขยับขึ้นตามราคาเป้าหมาย 60 บาทต่อกิโลกรัมได้ในสิ้นปีนี้ และจากนี้ทางกองทุนจะซื้อราคาขึ้นในตลาดทุกวัน”

ตั้งรับเบอร์พินด์-ตลาดกลาง

ส่วนบันไดขั้นที่ 2 นั้น ล่าสุดจะมีความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการจัดตั้งกองทุนพยุงราคาเพื่อเสถียรภาพ

ราคายาง (Rubber Fund) ในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) เป็นครั้งแรกเพื่อช่วยดึงราคายางอีกรอบ โดยกองทุนนี้จะเปิดตัวในวันที่ 25 ธันวาคมนี้

สุดท้ายบันไดขั้นที่ 3 จะมีการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราของภูมิภาคอาเซียน ดำเนินการโดยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO) ที่มีไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียถือหุ้น

(เป้าหมายในอีก 17 เดือนข้างหน้า) ซึ่งจะทำให้เกิดการซื้อขายยางพาราในตลาดซื้อขายจริงของ 7 ประเทศอาเซียนที่มีการผลิตยางประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราสัดส่วน 80% ของโลก โดยจะเชื่อมโยงกับตลาดจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อยางรายใหญ่ที่สุดของโลก จะช่วยดึงราคายางได้อีกสัปดาห์หนึ่ง

“บันไดทั้ง 3 ขั้นที่กล่าวมา จะเป็นระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เรามีกลไกในการปกป้องตัวเองจากการเก็งกำไรยางในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ จากราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อราคายาง ดังนั้นเราจึงต้องมีกลไกเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก ต่อไปใครจะมาทุบราคายางเราก็จะทำให้ยากขึ้นและในอนาคตยางจะอยู่ในมือซีกโลกตะวันออก(เอเชีย) จากเมื่อก่อนอยู่ในมือโลกตะวันตก”

ประยุกต์ใช้สั่งย้ายเกียรติว่าง

นอกจากนี้ นายอำนวยการยังกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่หลายๆคนหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงในกรณีหลายโครงการในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำในทางปฏิบัติยังมีความล่าช้ามากนั้นว่า ล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้มีคำสั่งให้ตาม

ไปดูว่า ดิตที่ใคร ถัดที่คนก็ให้ย้าย

“พูดแค่นี้พอแล้ว นายกรัฐมนตรีสั่งแค่นี้ก็รู้แล้วว่า ลูกน้องต้องทำอะไร ดิตที่ใครย้าย ดิตที่คนย้ายคน เพราะฉะนั้นใครจะมาเหยาะแหยะทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องเจอดี”

พาณิชย์เตรียมเซ็นเอ็มโอยูจีน

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการลงนามเอ็มโอยูซื้อขายยางปริมาณ 2 แสนตันกับรัฐบาลจีนว่าน่าจะมีการลงทุนภายในเดือนนี้ ส่วนเงื่อนไขการลงนาม หรือราคาและประเภทของยางนั้นคงยังไม่ได้ แต่ทั้งนี้ในส่วนของราคายางเองจะต้องอิงกับราคาในตลาดโลก (ก่อนหน้าที่มีกระแสข่าวการซื้อขายของจีนจากไทยเป็นการค้าต่างตอบแทนโดยที่ไทยต้องซื้อสินค้าจากจีนในโครงการรถไฟทางคู่ เช่น หัวรถจักร และขบวนรถไฟ)

ผู้ส่งออกกรมลงขันกองทุน

ด้านนายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย และประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) เผยถึงกองทุนพยุงราคาเพื่อเสถียรภาพราคายาง (Rubber Fund) ในตลาดเอเฟทว่าจะเป็นการลงทุนจัดตั้งกองทุนระหว่างรัฐและเอกชนฝ่ายละครึ่ง โดยกองทุนก่อนแรก 420 ล้านบาท ในส่วนของฝ่ายเอกชนได้เปิดกว้างให้ผู้ส่งออกยางที่เป็นสมาชิกของสมาคมเข้าร่วม และยังได้แนะนำให้รัฐบาลตั้งสหกรณ์ชาวสวนยางเข้าร่วมด้วย จากเดิมรัฐบาลที่ผ่านมามีดำริที่จะจัดตั้งกองทุนนี้โดยผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 7 บริษัทเข้าร่วม คาดความชัดเจนเรื่องผู้ร่วมลงขัน ผู้จัดการกองทุน อายุกองทุน และอื่นๆ จะมีความชัดเจนมากขึ้นในวันที่เปิดตัววันที่ 25 ธันวาคมนี้ เชื่อว่ากองทุนจะมีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศได้

14 – 17 ธันวาคม 2557 น. 1, 2 (3)

สอดคล้องกับนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลได้ใช้เงินกองทุนมูลค่า ๖ พันล้านบาทเข้าซื้อยางซึ่งนำราคาตลาดและตลาดอย่างช่วงขาขึ้น ทำให้เชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ราคาจะยับสู่เป้าหมายได้ที่ ๘๐ บาท/กิโลกรัม หรือใกล้เคียง

IRCo ขอ3ปท.คุมส่งออก

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ(ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) เผยว่า ล่าสุดบริษัทได้ออกมาตรการระยะสั้นทำทันที โดยกำหนดให้ 3 ประเทศ กำกับดูแลปริมาณการส่งออกยางทุกเดือนของแต่ละประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดโลก และให้รายงานข้อมูลการส่งออก เพื่อประเมินสถานการณ์ และกำหนดเพดานการส่งออกของแต่ละประเทศที่เหมาะสมในเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อกำกับดูแลไม่ให้ยางออกสู่ตลาดมากเกินไปและเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางของภูมิภาคไม่ให้ลดลงและปรับตัวสูงขึ้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 2557 จากก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือผู้ส่งออกยางทั้ง 5 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา) ไม่ให้ขายยางแท่ง STR20 ราคาต่ำกว่า 1.5 พันดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือดีพอสมควร

อนึ่ง ราคาซื้อขายยาง ณ ตลาดกลางยางพารา วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ใน 4 ตลาดประกอบด้วย สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และยะลา ในส่วนของยางแผ่นดิบ อยู่ที่ 45 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ในส่วนของยางแผ่นรมควันชั้น 3 เหลือที่ 54 บาท/กิโลกรัม เทียบกับวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ในส่วนของยางแผ่นดิบอยู่ที่ 45 บาท/กิโลกรัม และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ 51 บาท/กิโลกรัม โดยในส่วนของยางแผ่นดิบราคายังเท่าเดิม ส่วนยางแผ่นรมควันปรับตัวขึ้น 3 บาท/กิโลกรัม



15 ธันวาคม 2557 น. 1, 6 (1)

เล็งเห็นMOUไทย-จีน รถไฟ-ขายข้าว

‘บิกตู’ลงถกสวนยาง26ธค. แกนนำชัด ‘จีทูจี’กดราคาตั้ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

▶▶▶ ต่อ : ไทย-จีน -หน้า 6

ไทย-จีน

ในอนุภูมิภาคุ่มน้ำโขง 6 ประเทศครั้งที่ 5 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคมนี้ จะมีผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์เข้าร่วม โดยที่ประชุมจะพิจารณาแผนงานโครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาเกษตรเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาค เป็นต้น

จ่อเซ็นMOUรถไฟ-ซื้อขายข้าวจีน

ร.อ.นพ.ยงยุทธกล่าวว่าต่อว่าโอกาสที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะหารือทวิภาคีร่วมกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 2 ฉบับ ที่

ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลาง 2 เส้นทางคือ “หนองคาย-แก่งค้อย-มาบตาพุด” และเส้นทาง“แก่งค้อย-กรุงเทพฯ” และบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวระหว่างไทยกับจีน

นายกฯเล็งถกสวนยาง26ธค.

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถึงการแก้ปัญหาการค้าขายพาราตกต่ำ ทำให้ชาวสวนยางเตรียมออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาว่า วันที่ 26 ธันวาคม นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมงานรำลึก 10 ปี เหตุการณ์สึนามิที่จ.พังงา ส่วนจะถือโอกาสพบกับชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำด้วยหรือไม่ ต้องรอฟังข้อมูลจากทีมงานนายกฯที่ลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลและดูตารางงานทั้งหมดก่อน อย่างไรก็ตาม นายกฯต้องการพูดคุยกับชาวสวนยางด้วยตัวเองอยู่แล้ว

ขณะที่พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า วันที่ 26 ธันวาคม นายกรัฐมนตรีมีแนวโน้มลงพื้นที่พบชาวสวนยาง หลังร่วมงานรำลึก 10 ปีเหตุการณ์สึนามิ ที่จ.พังงา เนื่องจากต้องการรับฟังความเดือดร้อนจาก

ประชาชนด้วยตัวเอง เพื่อติดตามแนวนโยบายรัฐบาลที่ให้ข้าราชการลงไปปฏิบัติ สร้างความเข้าใจต่อแนวทางแก้ไขปัญหา

ผบ.ทบ.วอนอดทนรบ.ช่วยเต็มที่

ส่วนกรณีชาวสวนยางในจ.พัทลุงนัดชุมนุมกันที่ศาลากลางจังหวัดวันที่ 19 ธันวาคมนั้น พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกภาคส่วนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็พยายามทำทุกอย่างที่มีการเสนอเข้ามา เช่น ทำให้ราคายางอยู่ที่โลกกรัมละ 60 บาทนั้น ก็พยายามดำเนินการอยู่ แต่จะไปถึงโลกกรัมละ 80 บาทนั้น เป็นไปได้ยาก ต้องดูราคาตลาดโลกด้วย

ด้านพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหมและผบ.ทบ.กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยาง เรียกร้องรัฐบาลแทรกแซงราคายางที่โลกกรัมละ 80 บาทก่อนสิ้นปีว่า ฝ่ายความมั่นคงเองช่วยทำความเข้าใจกับชาวสวนยาง โดยใช้แนวกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ด้วยการสั่งมทก.4 ร่วมกับกอ.รมน.แต่ละจังหวัด ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านอยากให้มีนโยบายรัฐบาล และอดทนเพราะบางมาตรการต้องใช้เวลา

แกนนำตึงนายกฯไม่รู้ต้นทุนจริง

วันเดียวกัน มีความเห็นจากนายวิระศักดิ์ ลินธุวงศ์ ประธานสัมพันธ์คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยถึงกรมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วเหี้ย

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

15 ธันวาคม 2557 น. 1, 6 (2)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมาพูดถึงการลดต้นทุนราคาขายทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ว่า ฟังแล้วเห็นว่า นายกรัฐมนตรีไม่รู้ต้นทุนราคาขายที่แท้จริง โดยต้นทุนที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินไว้ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และก่อนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทนั้น อยู่ที่ 64.50 บาท ต่อ กิโลกรัม แต่ในปัจจุบันแข่งค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทไปแล้ว

สำหรับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ อินโดนีเซียวันละ 80 บาท เวียดนาม 120 บาท ลาว พม่า และกัมพูชา 40 บาท แต่ของไทย 300 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากกว่าทุกประเทศ ซึ่งการคิดของรัฐบาลในการลดต้นทุนการผลิต รัฐบาลนำความคิดแบบแยกส่วนมาใช้ ไม่ได้เน้นการบูรณาการ เนื่องจากต้นทุนการผลิตของราคาขาย ประกอบด้วยหลายส่วน หากต้องการลดต้นทุนการผลิต รัฐบาลต้องคิดไปถึงน้ำมันและแปรรูปพลังงานด้วย จึงจะลดต้นทุนการผลิตได้ครบวงจร

ชดเชยจีทูจีปิดทางรอดสวนยาง

นายวีระศักดิ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ รัฐบาลมัดตราสังและปิดฝาลงสวนยางไว้แล้ว ด้วยการไปตกลงซื้อขายยาง 400,000 ตันแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศจีน ในราคา กิโลกรัมละ 60 บาท และต้องส่งมอบภายใน 18 เดือน เท่ากับเป็นการฆ่าสวนยาง เพราะรัฐกำหนดกรอบไว้แล้วว่าราคาขายต้องซื้อขอยางไปขายให้จีนในราคาไม่เกิน 60 บาทเท่านั้น ทั้งที่ต้นทุนตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินไว้ที่ 64.50 บาท และ

รัฐต้องคำนวณรายได้ของเกษตรกรไปอีก 30% เพื่อให้สวนยางมีกำไรจากการทำสวนยาง เท่ากับราคาขายจริงต้องอยู่ที่ 94.50 บาท แต่รัฐไปประกาศขายเพียง 60 บาท โดยรัฐซื้อเกินกว่า 60 บาท รัฐก็จะขาดทุน

“นโยบายดังกล่าว เป็นนโยบายพ้อฆ่าลูก ไม่ได้เปิดช่องว่างไว้ให้สวนยางได้หายใจเลย และเรื่องนี้จะไปตรงกับคำถาม ข้อที่ 6 ใน 9 ข้อ ที่สวนยางนำไปถามนายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ แล้วไม่ตอบ นั่นก็คือ ทำไม่รัฐบาลต้องแตะเบรกราคาขายไว้แค่ 60 บาท เหมือนกับไม่ยอมให้ถึง 80 บาท” นายวีระศักดิ์ ระบุ

15 ธันวาคม 2557 น. A 1, A 2 (1)



ดับฝืนราคาขาย กก.ละ 80 บาท

รองโฆษกรัฐบาลยอมรับเป็นไปไดยาก ชาวสวนยางแฉรัฐตั้งราคาขายจีน 60 บาท

โพสทูเดย์ > พล.ต.สรรเสริญ เผย รัฐบาลช่วยชาวสวนยางเต็มที่แล้ว แต่ปรับราคาขาย 80 บาท เป็นไปไดยาก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การชุมนุมของผู้ได้รับผลกระทบเรื่องราคาขายตกต่ำ วันที่ 19 ธ.ค.นี้ รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกภาคส่วนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็พยายามทำทุกอย่างที่มีการเสนอเข้ามา เช่น การจะทำให้ราคาขายอยู่ที่ 60 บาทนั้น รัฐบาลก็พยายามดำเนินการอยู่ แต่จะให้ไปถึง 80 บาท คงเป็นไปไดยาก ต้อง

ดูราคาตลาดโลกด้วย เราพยายามตอบในทุกประเด็นในแนวทางที่เป็นไปได้ อยากให้คิดถึงภาพรวมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรัฐบาล และขอให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลด้วย

“การรวมตัวดังกล่าวคงเป็นการรวบรวมข้อมูลส่งให้รัฐบาลตามช่องทางที่มีอยู่มากกว่า คงไม่ใช่เป็นการรวมตัวเพื่อกดดันรัฐบาล หรือทำอะไรที่ผิดกฎหมาย” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

นายวีระศักดิ์ สันฐานดี ประธานสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาพูดถึงเรื่องการลดต้นทุนราคาขาย เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ทางช่อง 11 นั้น เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่รู้อัตราต้นทุนราคาขายที่แท้จริงของเกษตรกร โดยต้นทุนที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประเมินไว้เมื่อสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และก่อนที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทนั้น ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่ที่ 64.50 บาท/กิโลกรัม แต่ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศวิ่งแข่งค่าแรงขั้นต่ำไปแล้ว

“ในขณะนี้รัฐบาลได้มัตตราสังและปิดฝาโลงชาวสวนยางไว้แล้ว ด้วยการไปตกลงซื้อขายยางพาราจำนวน 4 แสนตันแบบจุกกับประเทศจีน ในราคาโลกจริง

15 ธันวาคม 2557 น. A 1, A 2 (2)

ละ 60 บาท และต้องส่งมอบภายใน 18 เดือน ซึ่งเท่ากับเป็นการฆ่าชาวสวนยาง” นายวีระศักดิ์ กล่าว

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่าเป็นเพราะรัฐได้กำหนดกรอบไว้แล้วว่าราคายางต้องซื้อขายไปขายให้เงินในราคาไม่เกิน 60 บาท เท่านั้น ทั้งที่ต้นทุนตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินไว้ที่ 64.50 บาท

อีกทั้งรัฐบาลต้องคำนวณรายได้ของเกษตรกรไปอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ชาวสวนยางมีกำไรจากการทำสวนยาง ก็เท่ากับราคายางจริงต้องอยู่ที่ 94.50 บาท แต่รัฐไปประกาศขายเพียง 60 บาท โดยหากรัฐซื้อเกินกว่า 60 บาท รัฐก็จะขาดทุน

“นโยบายดังกล่าว เป็นนโยบายพ่อฆ่าลูก ไม่ได้เปิดช่องว่างไว้ให้ชาวสวนยางได้หายใจเลย” นายวีระศักดิ์ กล่าว ■

15 ธันวาคม 2557 น. A 5

พท.เตือนชาวบ้านลูกฮือ ชี้แก้สินค้าเกษตรเหลว

โพสต์ทูเดย์ > เพื่อไทยชูประชาชนลูกฮือ หลังรัฐบาลแก้ปัญหาชาวบ้านระดับล่างไม่ได้

นายอำนาจ คลังผา อดีต สส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การปฏิวัติซ้อน นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่น่าจะเป็นการลูกฮือ ของประชาชนทั่วประเทศที่เดือดร้อนเรื่อง ปากท้องมากกว่า เพราะขณะนี้คนระดับ ล่างเดือดร้อนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ยางพารา อ้อย ถึงแม้รัฐบาลจะทุ่มเงิน ช่วยเหลือแต่ยังไม่ตรงเป้า หากประชาชน ลูกฮือทั่วประเทศ อยากถามว่ารัฐบาลจะ แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ดังนั้นรัฐบาลต้อง เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย โดยเร็วตามโรดแมปที่วางไว้

มาสเตอร์โพล ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อ ความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเรื่อง 3 เดือน

รัฐบาลกับความชัดเจนในผลงาน กรณี ศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนจำนวน 629 ชุมชน โดยสอบถามถึงผลงานที่ยังไม่เห็น ความชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้น พบว่า เป็นการ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามความ เชื่อมั่นรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แกนนำ ชุมชนส่วนใหญ่หรือ 51.4% เชื่อมั่นต่อ รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ ประเทศ

ทั้งนี้ จากการสอบถามถึงผลงาน ที่เด่นชัดเป็นรูปธรรมของรัฐบาล พบว่า แกนนำชุมชน 46% ระบุผลงานด้าน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมา คือ ผลงานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด 34% ■

15 ธันวาคม 2557 น. B 11

พีดาร์ 500 ล. ตั้งตลาดยาง

โพสทูเดย์ > อสย.ใช้งบ 1,500 ล้านบาท ตั้งตลาดซื้อขายยางระหว่างประเทศ ให้เสร็จปี 2558 ทุ่มพีดาร์ 500 ล้านบาท นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการสวนยาง (อสย.) เปิดเผยว่า นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ อสย.เร่งจัดตั้งตลาดซื้อขายยางพาราระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย หรือ Thailand Rubber Market (TRM) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 ภายใต้งบประมาณ 1,500 ล้านบาท ที่คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ “จะมีการพัฒนาตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราชให้เป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการเกษตร 5 แห่งทุกภูมิภาค เพื่อซื้อขายชนิดต่างๆ อาทิ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น และอื่นๆ” นายชนะชัย กล่าว สำหรับงบดำเนินการ 1,500 ล้านบาท แบ่งงบลงทุน 768 ล้านบาท งบทุนหมุนเวียนซื้อขาย 600 ล้านบาท งบประชาสัมพันธ์ตลาด 173 ล้านบาท งบโรคโชน 300 ล้านบาท และงบจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด 21 ล้านบาท ■



15 ธันวาคม 2557 น. 1, 2

ประยุทธ์เล็งถกชาวสวนยาง!

ไทยโพสต์ ● “ประยุทธ์” เล็งเปิดดอกคุยชาวสวนยาง 26 ธ.ค. ในงานรำลึก 10 ปีสินามิ “สรวิชัย” ระบุนายกฯ หวังฟังปัญหาเพื่อแก้ตรงจุด เชื่อมมือ 19 ธ.ค. แครวรวบรวมข้อมูลให้ไม่กตัญญูรัฐ เกษตรกรยอมอ่อนข้อยื่นข้อเสนอราคาห้ามต่ำกว่า 60 บาท โพลชี้ผลงานแก้ราคาสินค้าเกษตรสุดบู

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกำหนดการเดินทางร่วมงานรำลึก 10 ปี เหตุการณ์สินามิที่จังหวัดพังงา ส่วนจะถือโอกาสพบกับเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำด้วยหรือไม่นั้น คงต้องรอฟังข้อมูลจากทีมงานนายกฯ ที่ลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลและดูตารางงานทั้งหมดก่อน คาดว่าอย่างช้าได้ข้อสรุปไม่เกินวันที่ 16 ธ.ค. นี้ แต่นายกฯ มีความประสงค์พูดคุยกับชาวสวนยางด้วยตัวเองอยู่แล้ว

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษก
อ่านต่อหน้า 2

ประยุทธ์เล็งถก

ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯ มีแนวโน้มลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวสวนยางหลังเสร็จสิ้นร่วมงานรำลึก 10 เหตุการณ์สินามิ เนื่องจากนายกฯ ต้องการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนด้วยตัวเอง เพื่อติดตามแนวนโยบายรัฐบาลที่ให้ข้าราชการลงไปปฏิบัติ สร้างความเข้าใจต่อแนวทางแก้ไขปัญหา

พล.ต.สรรเสริญยังกล่าวถึงชาวสวนยาง จ.พัทลุง และผู้ได้รับผลกระทบเรื่องราคายางตกต่ำจะนัดชุมนุมกันที่บริเวณศาลากลาง จ.พัทลุง ในวันที่ 19 ธ.ค. ว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกภาคส่วนอยู่แล้ว ที่ผ่านมายกย่องทำทุกอย่างที่มีการเสนอเข้ามา เช่น การทำให้ราคายางอยู่ที่ 60 บาท เราก็พยายามดำเนินการอยู่ แต่จะให้เป็นถึง 80

บาทเป็นไปได้ยาก ต้องดูราคาตลาดโลกด้วย เราพยายามตอบทุกประเด็นที่เป็นไปได้ อยากรู้ให้คิดถึงภาพรวมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรัฐบาล ขอให้ประชาชนเข้าใจ ส่วนที่จะรวมตัวกันนั้นมั่นใจว่าประชาชนเข้าใจแนวทางแก้ปัญหาของรัฐบาลแล้ว คงเป็นการรวบรวมข้อมูลส่งให้รัฐบาลตามช่องทางที่มีอยู่ ไม่ใช่รวมตัวเพื่อกดดันรัฐบาลหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมาย

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้องรัฐบาลแทรกแซงราคายางที่โลกเริ่มละ 80 บาทก่อนสิ้นปีนี้ว่า กระทรวงที่รับผิดชอบพยายามปรับราคาให้สูงขึ้น ฝ่ายความมั่นคงเองช่วยทำการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ มท.4 ร่วมกับ กอ.รมน. แต่ละจังหวัดลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในพื้นที่ ซึ่งชาวสวนยางส่วนหนึ่งเข้าใจแล้ว

“ขอให้ชาวสวนยางอดทน มั่นใจแนวทางรัฐบาล แต่จะให้ช่วยแบบทันทีทันใดคงไม่ได้ มาตรการบางอย่างต้องอาศัยเวลา ค่อยเป็นค่อยไป รัฐบาลเข้าใจว่าเป็นปัญหาปากท้องของประชาชน ที่รัฐบาลพยายามยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น แต่ปัญหาราคายางตกต่ำตกยาวต่อเนื่องมา ยืนยันรัฐบาลทำเต็มที่แล้ว” พล.อ.อุดมเดชกล่าว

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า สนช.ได้พยายามช่วยเหลือชาวสวน มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ที่รวบรวมหน่วยงานทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับยางไว้ที่เดียวกันอยู่ในการพิจารณาวาระ 2 ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของร่างให้ครอบคลุมครบวงจรทั้งต้น กลาง และปลายน้ำ

รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญด้านยางพารา วุฒิสภา กล่าวว่า ราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาด่วนที่สุด โดยระยะสั้นคือการชดเชยให้เกษตรกรรายย่อยละ 1,000 บาท แต่ไม่ได้ทำให้

ราคายางปรับตัวขึ้นสูง จึงควรส่งเสริมให้นำยางดิบไปใช้ประโยชน์ภายในประเทศมากขึ้น ส่วนระยะยาวรัฐบาลควรสนับสนุนให้เอกชนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถ และลงทุนสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานยางล้อรถในประเทศที่ได้ศึกษาและนำเสนอไว้แล้ว แต่รัฐบาลไม่ยอมดำเนินการ

นายมนูญ อุปลา ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี ระบุนว่า ในวันที่ 15 ธ.ค. ตัวแทนชาวสวนยางใน จ.สุราษฎร์ธานีและภาคใต้ จำนวน 35 องค์การ นัดยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี บัณฑิตวุฒิ ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ศาลากลาง เพื่อนำส่งต่อไปยังรัฐบาลและคสช. โดยมีมติยอมอ่อนให้รัฐบาล โดยเรียกร้องราคายางพาราให้ได้อย่างต่ำที่โลกเริ่มละ 60 บาท และรัฐบาลต้องชดเชยในส่วนต่างหากราคายางไม่ถึง 60 บาท

ซึ่งเชื่อว่าเกษตรกรชาวสวนยางพอรับได้อาจจะไม่มีการเคลื่อนไหว

วันเดียวกัน รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรธนาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสมดุลฯ ได้เผยแพร่วิจัยเชิงสำรวจจมาสเตอร์โพล เรื่อง 3 เดือนรัฐบาลกับความชัดเจนในผลงาน ซึ่งศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชน 629 ชุมชน โดยเมื่อสอบถามความคิดเห็นของแกนนำชุมชนถึงผลงานที่ยังไม่เห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้น พบว่า 34.1% ระบุว่าเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้าพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 24.3% ระบุการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และ 8.6% การป้องกันกาทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง.

15 ธันวาคม 2557 น. 7

35องค์กรชาวสวนยางยื่นต้องกก.ละ‘60บาท’

ตัวแทนชาวสวนยาง 35 องค์กร เหยยยื่น
หนังสือผู้ว่าสุราษฎร์ธานีวันนี้ ยื่นราคาขาย
ต้องกิโลกรัมละ 60 บาท ด้าน“สรรเสริญ” ยื่น
รัฐบาลรับฟังปัญหาชาวสวนยาง

นายมนูญ อุปลาท ประธานเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กล่าวว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำ วันนี้
(15 ธ.ค.) ตนพร้อมตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง
ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้จำนวน
35 องค์กร จะยื่นหนังสือต่อนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำ

ส่งต่อไปยังรัฐบาล โดยมีมติยอมให้รัฐบาล
โดยเรียกเรื่องราคาขายพาราให้ได้อย่างต่ำ
กิโลกรัมละ 60 บาท ในส่วนของเครือข่าย
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าใจปัญหาของรัฐบาลที่ยังไม่สามารถหา
ทางออกได้

ดังนั้นชาวสวนยางต้องขายยางได้ไม่ต่ำกว่า
กิโลกรัมละ 60 บาท ดังนั้น หากราคายางในท้อง
ตลาดไม่ถึงกิโลกรัมละ 60 บาท รัฐบาลต้องชดเชย
ให้ มั่นใจว่าชาวสวนยางทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และ
ไม่มีเอกสารสิทธิ์รวมทั้งลูกจ้างกรีดยาง ได้รับผล
ประโยชน์เท่าเทียมกัน สามารถพอประคองตัว
อยู่ได้กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษก

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีชาว
สวนยางจังหวัดพัทลุง และผู้ได้รับผลกระทบ
เรื่องราคายางตกต่ำจะนัดชุมนุมกันที่บริเวณ
ศาลากลาง ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ว่ารัฐบาลพร้อมรับฟัง
ทุกภาคส่วนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็พยายามทำทุกอย่าง
ที่มีการเสนอเข้ามา เช่น การจะทำให้ราคายางอยู่ที่
กิโลกรัมละ 60 บาท แต่จะให้ไปถึง 80 บาท เป็น
ไปได้ยาก ต้องดูราคาตลาดโลกด้วย

ส่วนที่จะมีการรวมตัวในวันดังกล่าว มั่นใจ
ว่า ประชาชนเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหา
ของรัฐบาลแล้ว การรวมตัวคือการรวบรวม
ข้อมูลส่งให้รัฐบาลตามช่องทางที่มีอยู่ คงไม่ใช่
เป็นการรวมตัวเพื่อกดดันรัฐบาลหรือทำอะไร
ที่ผิดกฎหมาย

15 ธันวาคม 2557 น. 8 (1)

16 มาตรการดันราคายางแป๊ก ชาวสวนยูเก้ 3 โล 100 เพื่อกร้อนปีใหม่ 'รบ. บิ๊กตุ'



นับเป็นหนึ่งไฮไลต์สำคัญของวิกฤตเศรษฐกิจไทยและของรัฐบาล "บิ๊กตุ" เรื่องปัญหาการค้ายางพาราตกต่ำ ที่ราคาขึ้นๆ ลงๆ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ว่าค้ายางเคยแตะถึง 180 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เมื่อปี 2554 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนจะตกลงมาเรื่อยๆ อย่างน่าใจหาย เหลือเพียง 42.50 บาทต่อ

กก. ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จนชาวสวนยางที่ชื้อออกมาเคลื่อนไหวใหญ่ แม้จะอยู่ในช่วงกฏอัยการศึกก็ตาม ชัดแย้งกับภาพก่อนหน้านี้ที่ชาวนายิ้มชื้อได้รับเงินจำนำข้าวคืนจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ หลังต้องระดมทุกขั้ มานานในช่วงรัฐบาลก่อน

ปัญหาที่น่าจะเป็นเพื่อกร้อนและนำ

จะเป็นมือบแรกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่เริ่มเข้าบริหารประเทศ จึงต้องเร่งแก้ปัญห ทั้งเร่งจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำเป็นอันดับต้นๆ และปล่อยมาตรการต่างๆ ออกมา เริ่มตั้งแต่การให้สินเชื่อสหกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อรวบรวมยาง การอัดฉีดเงินให้ชาวสวนยาง

15 ธันวาคม 2557 น. 8 (2)

1 พันบาทต่อไร่ เพื่อเยียวยาราคายางตกต่ำในระยะสั้น พร้อมสัญญากับชาวสวนยางว่าจะทำให้ราคายางไปถึง 60 บาทต่อ กก. ในปลายเดือนธันวาคม 2557 ให้ได้ รวมไปถึงล่าสุดการแต่งตั้งนายอำนาจ ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องราคายางโดยเฉพาะ

●ออก16มาตรการ7.85หมื่นล.ช่วยยาง
ย้อนกลับไปตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและฟอรัมที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ มีการออกมาตรการแก้ปัญหาไปแล้ว 16 มาตรการ มูลค่าโดยรวม 7.85 หมื่นล้านบาท โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการมูลกักกันชน (Buffer Fund) เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 1 พันบาทต่อไร่ แต่ให้ไม่เกินรายละ 15,000 บาท วงเงิน 8.5 พันล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม รายละไม่เกิน 100,000 บาท วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท อีกทั้งโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจการยางเพื่อซื้อน้ำยางข้น วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในการรวบรวมยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 15,000 ล้านบาท วงเงินทั้งหมด 30,000 ล้านบาท รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เป็นระยะยาว ทั้งการหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออก โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เป็นต้น

●ราคาน้ำมันโลกลง-ยางล้นสต็อกโลก
อย่างไรก็ตาม จากมาตรการที่รัฐบาลใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา ราคายางก็ยังไม่ขึ้นไปถึง 60 บาทต่อ กก. ตามที่คาดไว้ โดยนายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ อธิบายว่าสาเหตุเกิดจากราคาน้ำมันที่ราคาต่ำลง โดยน้ำมันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตยางเทียมหรือสังเคราะห์ ซึ่งยางสังเคราะห์เป็นวัตถุดิบที่ใช้แทนยางธรรมชาติได้ หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวต่ำลง ต้นทุนและราคาลอยยางเทียมก็จะต่ำลงตาม

ผู้ผลิตที่ต้องใช้ยางธรรมชาติ อาทิ ผู้ผลิตล้อยางรถยนต์ ต่างก็หันไปใช้ยางสังเคราะห์แทน เพราะต้นทุนถูก ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราธรรมชาติที่ผลิตออกมามีไม่ออก

นอกจากนี้ ประเทศจีนที่ซื้อยางจากประเทศไทยมากที่สุดนั้นมีสต็อกยางเหลือเป็นจำนวนมากถึง 3 แสนตัน และจีนเริ่มมีนโยบายการผลิตยางในประเทศเอง ทำให้การส่งออกยางของไทยลดลง

●แพคเกจมาตรการยางของรบ.เฉื่อยชา
หลังจากมติ กนย.ในช่วงกลางเดือนตุลาคมได้คลอดแพคเกจมาตรการช่วยเหลือยางกว่า 4-5 มาตรการ เพื่อหวังดันราคายางให้สูงขึ้น หนึ่งในนั้นคือการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยทาง ม.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าเนื่องจากราคายางปีนี้ตกต่ำ ต้องมีการเยียวยาชาวสวนยางจากราคาที่ตกต่ำ รัฐบาลจึงช่วยเงิน 1 พันบาทต่อไร่ ไม่เกินหมื่นห้าพันบาทต่อไร่ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 15 พฤศจิกายนเป็นต้นไป หลังจากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนธันวาคม นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภาพรวมของการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารานั้น ที่ผ่านมามีพบว่าล่าสุดมีการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 4,035 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 39,991.50 ไร่ วงเงิน 39 ล้านบาทเท่านั้น

“การจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีกระบวนการที่รัดกุมเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีแปลงปลูกยางพารามากกว่า 1 แปลง และอยู่ต่างพื้นที่ จึงต้องมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม” นายสมหมายกล่าว

สำหรับกองทุนมูลกักกันชนหรือบัฟเฟอร์ฟันด์ ขณะนี้รัฐบาลมีเงินอยู่ 6 พันล้านบาท แต่ล่าสุดได้ใช้เงินกองทุนชื้อยางเพียง 230 ล้านบาท ได้ยางพารามาจำนวน 4-5 พันตัน ทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯออกแถลงการณ์เร่งเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดให้ดำเนินการจ่ายเงินชาวสวนยาง 1 พันบาทให้แล้วเสร็จในปลายเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งจะเร่งชื้อยางเข้า

สต็อกรัฐเพื่อชื้อนาราคายางตลาดโลก ทำให้เห็นว่ามาตรการอื่นๆ ที่ออกมานั้นแม้จะชัดเจนในเชิงนโยบายก็ตาม แต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมจากการปฏิบัติเท่าที่ควร

●ราคายางไม่กระตือรือร้นชาวสวนเริ่มขยับ
หลังจากให้เวลารัฐบาลดำเนินการมาเกือบ 2 เดือน เพื่อให้ราคายางขยับขึ้นจาก 42.50 บาทต่อ กก. แต่จนกลางเดือนธันวาคมแล้ว ราคายางยังอยู่ที่ 50 บาทต่อ กก. บางพื้นที่ถึงกับบอกว่า 3 โล 100 บาท ดังนั้นจากที่รัฐบาลสัญญาจะทำให้ราคายางขึ้นถึง 60 บาทต่อ กก. ในสิ้นปีนี้ กับเวลาที่เหลืออยู่อีกสัปดาห์ครึ่ง ทำให้ชาวสวนยางหมดความเชื่อมั่นและเริ่มออกเคลื่อนไหวใหญ่เข้ากรุงเทพฯ นำโดยนายสุนทร รักขันธ์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ที่มายืนหนังสือถึงทำเนียบรัฐบาลขอให้รัฐบาลดึงราคายางไปถึง 80 บาทต่อ กก. แต่การเจรจาจบที่ตัวเลข 60 บาทต่อ กก. ภายในสิ้นปีนี้

●ขง2ชื้อออกพันธบัตร-ตั้งสหกรณ์รับชื้อ
กระนั้นชาวสวนยางยังไม่พอใจกับราคายางอยู่ที่ 65 บาทต่อ กก. จึงขอให้รัฐบาลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อรับชื้อยางจำนวน 1 ล้านตัน ในราคา 80 บาทต่อ กก. คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท และชื้อชเยส่วนต่างเป็นพันธบัตรรัฐบาลแทน เพราะสามารถทำให้พี่น้องชาวสวนยางมีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้ถึง 4 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งคืมูลค่ากว่าเงินที่รัฐบาลใช้ไปกว่าหลายหมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ได้ปิดข้อเสนอดังกล่าว ระบุว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่หากคิดว่ารัฐบาลจะต้องหาเงินมาอุดหนุน ถ้ามีตนคงให้ได้หมด แต่ขณะนี้ จะเอาเงินมาจากไหน เงินส่วนต่างเท่าไรหรือไม่มี ตอนนีรัฐบาลมีเงินงบกลางอยู่เท่าไร ถ้าใช้งบกลางไปเรื่อยๆ แล้วมีเหตุการณ์เร่งด่วนอื่นๆ เกิดขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ประเทศจะล้มละลายได้ ฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกัน จะเสนอมาอย่างไรก็แล้วแต่ บังคับผมไม่ได้อยู่แล้ว

●จัดกองทุนบัฟเฟอร์ฟันด์ต้นราคา60บาท

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 นางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

15 ธันวาคม 2557 น. 8 (3)

ขณะที่นายอำนวยการระบุว่า รัฐบาลจะเร่ง
การใช้กองทุนบัพเฟอร์ฟันด์ซื้อยางเพื่อช้
ราคาตลาด นอกจากนี้ จะเชิญผู้ซื้อยางใน
ตลาดทั้ง 7 องค์กร จากสถาบันเกษตรกร ผู้
ประกอบการแปรรูปยาง ฤมมือยาง น้ำยางข้น
กองทุนมูลภัณฑ์กันชน ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าต่าง
ประเทศ ซึ่งจากนี้ทุกองค์กรที่กล่าวมาจะเชิญ
มาหารือเพื่อขอความร่วมมือในการซื้อยางใน
ราคานำตลาด เป้าหมาย 3 เดือนจากนี้ ตั้งแต่
ธันวาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558 คาดว่าจะ
ซื้อยางได้ 9 แสนตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 3
แสนตัน โดยจำนวนนี้รัฐบาลไม่ได้ซื้อคนเดียว
เชื่อว่ากองทุนดังกล่าวจะทำให้ราคาขายไปถึง
60 บาทต่อ กก. ภายในสิ้นปีนี้ได้

เมื่อแนวทางนโยบายของรัฐบาลชัดเจน
อยู่แล้ว ขาดเพียงการปฏิบัติงาน รัฐบาลจึงมี
หนทางเดียวคือ เร่งรัดขั้นตอนต่างๆ ทั้งการ
เร่งซื้อยางขึ้นราคาตลาด การจ่ายเงินช่วย
ชาวสวนยาง และการให้สินเชื่อชาวสวนยาง
เพื่อประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ ให้ทันตามเส้น
ตายของชาวสวนยางคือปลายเดือนธันวาคม
นี้ และทำให้ราคาขายพุ่งถึง 60 บาทต่อ กก.
ในระยะเวลากลับปด้าห์ครั้ง

หากไม่เช่นนั้นแล้ว...อาจต้องพบศึก
มือบแรกแห่งปี 2558 ก็เป็นไปได้

ทีมข่าวเศรษฐกิจ

